



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 21 พฤษภาคม 2563

เรื่อง

1. ชวด5พัน-กษ.เมิน ไม่ช่วยขรก.บ้านนาญทำเกษตร
2. โควิด ดันผู้บริโภคซื้อปิ้งออนไลน์เพิ่ม สศก. เผยยอดขายสินค้าเกษตรเดือน...
3. โควิด ดันผู้บริโภคซื้อปิ้งออนไลน์เพิ่ม สศก. เผยยอดขายสินค้าเกษตรเดือน...
4. 3 วันแรกจ่ายเยียวยาเกษตร 5 พันบาท ทะลุ 1.4 หมื่นล้านแล้ว
5. “เฉลิมชัย” เล็งดันเกษตรกรผลิตสินค้าคุณภาพ ยกย่องผู้ปลูกข้าวมีอาชีพผ่าน...
6. กรมการข้าวชูเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
7. 'ออมสิน'ตามหา3แสนรายกู้ฉุกเฉิน กระทบโควิด-จี๊ดติดต่อก่อนเสียสิทธิ
8. ทีมเศรษฐกิจทันสมัยปชป.ลงพื้นที่จันทบุรี เชื่อมกลไกพาณิชย์-เกษตร..แก้ราคาผลผลิต...
9. ครม.ไฟเขียว'บินไทย' ฟื้นฟูกิจการ หลุดเป็น'รัฐวิสาหกิจ'
10. คอลัมน์: กระจก8หน้า: เสือคืนถ้ำ "วิชัย" คืนถิ่น
11. ศธ.เล็งจ้างครูผช.ชั่วคราวหมื่นคน
12. คอลัมน์: มุมที่5

สื่อ

- ไทยรัฐ
มติชน
ข่าวสด
prachachat.net
siamrath.co.th
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อข่าว : ชาว5พัน-กษ.เมิน ไม่ช่วยขรก.บ้านนาญทำเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 22766 หน้า : 1(กลาง), 13, 15



◀ **ราคาตก** แม้ค้าภายในตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล ชาวประมงชายฝั่งทะเล 1 กิโลกรัม จากปกติเคยขายตัวละ 120-130 บาท เหลือราคาเพียงตัวละ 100 บาท จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 สถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงร้านอาหารพากันปิดตัว ส่งผลให้อาหารทะเลล้นตลาดและราคาตกอย่างต่อเนื่อง แตกต่างกับประชาชนพากันดีใจซื้อได้ในราคาถูก.

ชาว5พัน-กษ.เมิน ไม่ช่วยขรก.บ้านนาญทำเกษตร

เบี้ยส่งให้ยื่นอุทธรณ์เอง แต่กินอุ้มที่รับราชการอยู่ สพฐ.แจก'กล่องทีวี'ศึกษา

ศบค.ตรวจพบ 5 กิจกรรมไม่ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน ชูโทษหนักสุดถึงสั่งปิด ส่วนกิจการ/กิจกรรมที่ทำไม่ครบ กองถ่ายมากที่สุด 20 เปอร์เซ็นต์ รอลงไปสถานที่ออกกำลังกาย ★ มีต่อหน้า 13

ชาว5พัน ☆ **ต่อจากหน้า 1** เป็นหลัก กระทรวงเกษตรฯทำฟิลิปปินส์ให้เขียวยา และร้านตัดผม ยันต้องเก็บข้อมูลใน "ไทยชนะ" ข้าราชการบ้านนาญที่เป็นเกษตรกรกว่า 8 หมื่นราย 60 วัน ตามคำแนะนำกรมควบคุมโรค เลขฯ สมข. ช่างฉลิม.ห้ามแนะให้อุทธรณ์สิทธิ แต่ปล่อยเขียวยา แยมเล็ก-ไม่เล็ก พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่ที่ ศบค. และ ครม. ข้าราชการประจำ 91,426 รายแทน เพราะมฉลิม.

วันที่ตกลงจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรไม่ได้เขียนห้ามไว้ "อุทธรณ์" รับพิจารณากรณีสหภาพแรงงาน ออมสินขอเบี้ยชราคราวช่วงโควิด 2 เท่า ทดสอบเรียนผ่านครูผู้ระบบทางไกล-ออนไลน์ 8 วันแรก พบปัญหานักเรียนจนช่องทีวีไม่ได้ สทฐ. สั่ง 225 ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาและประจวบบ้านสำรวจแก้ปัญหาด่วน เตรียมแจก 2 ล้านกล่องดิจิทัลให้ถึงบ้าน เลขาธิการ กพฐ.ยันพื้นที่แพร่ระบาดโควิดต้องเรียนออนไลน์ ผู้ว่าฯกระบี่ คาดโทษโรงเรียนถ้าเด็กติดโควิด ขธ.จ่อให้ญาติเยี่ยมมักโทษได้ 1 มิ.ย. กำชับห้ามเชื้อหลุดเข้าเรือนจำ

กรณีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหนักในประเทศไทย ส่งผลให้รัฐบาลตัดสินใจประกาศพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน ยกระดับการควบคุมสถานการณ์การแพร่เชื้อ สั่งปิดสถานที่หลายประเภทที่เป็นแหล่งชุมนุมของประชาชน ส่งผลให้บริษัทเอกชนจำนวนมากต้องปิดกิจการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้าย สร้างผลกระทบต่อลูกจ้างจำนวนมาก เป็นที่มาของมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน ด้วยการให้ลงทะเบียนในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหลาย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : ชาว5พัน-กษ.เมิน ไม่ช่วยชรก.บ้านญาติเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22766 หน้า : 1(กลาง), 13, 15

เว็บไซต์ของรัฐบาลเพื่อรับเงินเยียวยา ต่อมารัฐบาลประกาศเซอร์ทิวทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. จนสถานการณ์เริ่มดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง จึงทยอยออกมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 และ 2 ภาพรวมการติดเชื้อยังอยู่ในความควบคุมประกาศเลื่อนเซอร์ทิวออกไปเป็น 23.00-04.00 น. และถึงประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะต่อไปตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

● สบค.ขู่อปิดกิจการไม่เว้นระยะ

ความลับหน้าจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. ตีกลับตีไม้ตรี ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 20 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก สบค. แถลงว่า ตัวเลขการลงทะเบียนใน www.ไทยชนะ.com เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 19 พ.ค. มีร้านค้าลงทะเบียน 67,904 ร้าน จำนวนผู้ใช้งาน 5,077,978 คน ขณะที่ผลการตรวจกิจการ/กิจกรรมประจำวันที่ 19 พ.ค. ตรวจทั้งสิ้น 17,588 กิจการ/กิจกรรมพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 5 กิจการ/กิจกรรม เราจะมีมาตรการกักต้อนแนะนำตรวจซ้ำ ถ้ายังไม่ปรับปรุงจะนำไปสู่การปิดกิจการ ส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรการแต่ไม่ครบมีจำนวน 1,883 กิจการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นการยื่นระยะห่าง 45.6 เปอร์เซ็นต์ จำนวนผู้ใช้บริการ 17.4 เปอร์เซ็นต์ จุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ 15.2 เปอร์เซ็นต์ สำหรับกิจการ/กิจกรรมที่อยู่ในข่ายนี้มากที่สุดคือ โทโพทส์ กองถ่าย 20 เปอร์เซ็นต์ สถานออกกำลังกาย 16.5 เปอร์เซ็นต์ ร้านตัดผม 13.9 เปอร์เซ็นต์ ห้องสมุด 12.9 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลการปฏิบัติการด้านความมั่นคงช่วงเซอร์ทิวคืนวันที่ 19 พ.ค. ต่อเนื่องเช้าวันที่ 20 พ.ค. มีผู้ออกนอกเคหาสถาน 301 คน ลดลงจากคืนก่อน 13 คน ชุมชุม มั่วสุม 26 คน ลดลงจากคืนก่อน 11 คน การดื่มสุรายังเป็นการกระทำผิดมากที่สุด

● แจงเหตุเก็บข้อมูล“ไทยชนะ” 60 วัน

เมื่อถามว่า เหตุใดแพลตฟอร์มไทยชนะต้องเก็บข้อมูลเชิงอื่นของประชาชนไว้ถึง 60 วัน นพ.ทวีศิลป์ตอบว่า อธิบดีกรมควบคุมโรคให้ชุดข้อมูลที่เราใช้ประเมินการกักต้อนตามมาตรการที่มีผู้ติดเชื้อถึง 4 รุ่น แต่ละรุ่นใช้เวลา 14 วัน เมื่อรวมกันแล้วจะใช้เวลา 60 วัน หรือ 2 เดือน ทุกอย่างมีหลักการและเหตุผลทั้งสิ้น เมื่อถามว่ามีกรตั้งข้อสังเกตว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะแสดงอาการเพียง 20 เปอร์เซ็นต์หรือไม่แสดงอาการ 80 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับตัวเลขผู้ป่วยในประเทศไทยที่มี 3,034 คน แสดงว่าเรามีผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการอีก 1.2 หมื่นคนหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า คงไม่ใช่ข้อมูลที่ใครยกขึ้นที่เอาตัวเลข

มาเทียบเคียงง่ายแบบนั้น เพราะมีปัจจัยหลายอย่างต้องคำนวณ ตอนนี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งแสดงอาการและไม่แสดงอาการเท่าไรไม่ทราบ เพราะเราจะยึดตัวเลขผู้ป่วยที่ยืนยันและตัวเลขสะสม ส่วนกระบวนการคิดให้ทางนักระบาดวิทยาเป็นผู้ให้ข้อมูลดีกว่า แต่มันไม่ได้สรุปง่ายว่าเรามีผู้ป่วยแล้ว 1.2 หมื่นคน

● ป่วยน้อยผ่อนปรนเฟส 3-4

เมื่อถามว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการหลายกลุ่มยังไม่ได้รับการผ่อนปรนออกมาเคลื่อนไหว เช่น สนามมวย ร้านอาหารแผนไทย สบค.มีข้อเสนอแนะอย่างไร นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เป็นที่ทราบที่ทุกคนต้องหาเลี้ยงชีพ สบค.คุยกันในระยะระยะนี้เรื่องนี้อย่างไร สบค.คุยกันในระยะระยะนี้เรื่องนี้อย่างไร สบค.คุยกันในระยะระยะนี้เรื่องนี้อย่างไร สบค.คุยกันในระยะระยะนี้เรื่องนี้อย่างไร สบค.คุยกันในระยะระยะนี้เรื่องนี้อย่างไร

● สมช.ชกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แถลงว่า วันที่ 21 พ.ค. เวลา 11.00 น. สมช.มีประชุมพิจารณา พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินตามที่ประกาศใช้ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ขยายเวลาบังคับจะครบกำหนดวันที่ 31 พ.ค. และแถลงข่าวภายหลังการประชุม สมช.จะยึดสถานการณ์โควิด-19 ด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญ ไม่ได้ใช้ผลโพลใดๆมาเป็นตัวตัดสิน สถานการณ์โควิด-19 ที่ดีขึ้น ณ วันนี้ มีผลจากมาตรการต่างๆที่ออกมาแล้ว เป็นผลจากช่วงเวลาที่ผ่านมา ถ้าเราจะตัดสินใจทำอะไรเพื่อทำให้อัตราติดเชื้อ ต้องดูสถานการณ์ว่าดีหรือไม่ดีในวันนี้เป็นตัวตัดสิน รวมถึงการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 2 ต้องดูหลายๆอย่างที่สำคัญต้องถามจากสาธารณสุขเป็นหลักเพราะคนให้ความสำคัญ ถ้าต้องการเครื่องมือนี้ต่อไปก็โอเค หรือถ้าใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อทำได้ ก็โอเค จะเชิญตัวแทนจากสาธารณสุขและภาคเอกชนเข้าร่วม มติ สมช.ที่ได้จะนำเข้าสู่ที่ประชุม สบค.ปกติจะมีทุกวันศุกร์ จากนั้นนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม. หากครม.เห็นเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่

● ข้าราชการบ้านญาติไม่ได้เยียวยา

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรฯเกี่ยวกับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท 3 เดือน ว่า มีผู้สอบถามว่าข้าราชการบ้านญาติไปทำเกษตรจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ ตน

ไปสอบถามหน่วยที่รับผิดชอบในระบบประกันสังคมและบ้านญาติบ้านญาติ มีระบบรองรับดูแลช่วยเหลือส่วนนี้จะไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ขอให้ท่านยื่นอุทธรณ์เพราะมีประเด็นในส่วนข้าราชการประจำและเป็นเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและทำการเกษตรจริงได้รับเงินเยียวยา ฉะนั้นมีคำถามว่าแล้วข้าราชการบ้านญาติที่ทำการเกษตรจริงทำไมไม่ได้ท่านที่ประสงค์หวังสิทธิ์ขอให้ยื่นอุทธรณ์ได้

● เยียวยาเกษตรกรแล้ว 3 ล้านราย

นายอลงกรณ์กล่าวต่อว่า โครงการการเยียวยาเกษตรกร 10 ล้านราย ภายใต้วงเงิน 150,000 ล้านบาท ที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอและ ครม.เห็นชอบเมื่อวันที่ 28 เม.ย. มีความร้อนใจบางส่วนที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วจะได้เงินเมื่อใด ต้องเรียนว่ากระทรวงเกษตรฯ แยกเกษตรกรเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม 1 ที่ลงทะเบียนไว้แล้วในฤดูกาลผลิต 2562/63 ส่วนนี้ทั้ง 7 กลุ่มไม่ว่าด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ หม่อนไหม ยางพารา ยาสูบ และไร่ย่อย รัฐบาลมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้วไม่ต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่และส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนโครงการเราไม่ทิ้งกัน ระบบบ้านญาติบ้านญาติข้าราชการ และผู้ประกอบการขนาดกลาง 33 ของระบบประกันสังคม ได้โอนจ่ายถึง 17,000 น. วันที่ 19 พ.ค. แล้ว 8 ล้านราย ในเวลาเพียง 4 วัน ส่วนนี้จ่ายไปเกือบ 15,000 ล้านบาทแล้วจากทะเบียนทั้งหมด 8.3 ล้านราย ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วผ่าน 6.77 ล้านราย ธ.ก.ส. ยืนยันว่า จะจ่ายได้หมดภายในวันที่ 25 พ.ค.ของชุดแรก

● เกษตรกรทุกกลุ่มได้เยียวยาแน่

“ส่วนกลุ่มที่สองที่ไปปรับปรุงทะเบียน ไปขึ้นทะเบียนใหม่ให้ถูกต้องตามมติ ครม. และปิดขึ้นทะเบียนไปวันที่ 15 พ.ค. ส่วนนี้มี 1.57 ล้านราย ธ.ก.ส.ยืนยันว่า เมื่อตรวจความซ้ำซ้อนมีการโอนฐานข้อมูลของบัญชีธนาคารหากไม่มีบัญชีของ ธ.ก.ส. ให้แจ้งบัญชีธนาคารอื่นเข้ามาผ่าน <http://www.เยียวยาเกษตรกร.com> ธ.ก.ส.จะโอนจ่ายเงินให้ภายในวันที่ 31 พ.ค. ฉะนั้นทั้ง 2 กลุ่มจะจ่ายตามกำหนดเวลา ส่วนกลุ่มที่ 3 ให้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วยังไม่มีการเพาะปลูก เนื่องจากฤดูกาลฝนฟ้ายังไม่เหมาะสมกรมผ่อนปรนให้ขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 พ.ค. เมื่อปลูกพืชแล้วหลังจากนั้น 15 วันใหม่แจ้งเพื่อการตรวจสอบ ชุดนี้ให้โอกาสเกษตรกรถึงเดือน ก.ค. การโอนจ่ายเงินทั้งหมดในกลุ่มนี้อยู่ระหว่างวันที่ 27-31 ก.ค. ฉะนั้นทุกกลุ่มได้รับเงินเยียวยาแน่นอน เพียงแต่เป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกัน” นายอลงกรณ์กล่าว

● ร้องธนาคารให้รอทำเอทีเอ็ม

นอกจากนี้ มีเกษตรกรแจ้งมาว่าถูกธนาคาร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : ชาว 5 พัน-เกษ.เมิน ไม่ช่วยชรก.บ้านญาติเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22766 หน้า : 1(กลาง), 13, 15

บังคับให้ทำบัตรเอทีเอ็ม และต้องรอกิวทำเอทีเอ็มถึงเดือนหน้าจะส่งเรื่องให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องของการเยียวยาภายใต้ข้อจำกัดของเวลาและดำเนินการเป็นครั้งแรกจริงๆ จะทำให้ดีที่สุด ข้อผิดพลาดบกพร่องมีแน่นอน จะบอกว่าไม่มีเลยไม่ได้เพราะคนเป็น 10 ล้านรายกระจายอยู่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ เราต้องทำภายใต้เวลาที่สั้นมากตามที่ ครม.กำหนดไว้ แต่ที่ต้องทำเร็วเพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินเร็วที่สุด ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้ความสำคัญ เราจะก้าวผ่านวิกฤติโควิดไปด้วยกัน

● **ดีมีเงินเยียวยาข้าราชการประจำ**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในจำนวนของกลุ่มที่ 1 ที่ผ่านมาตรวจความซ้ำซ้อนแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ 6.77 ล้านรายปรากฏว่าเป็นข้าราชการประจำที่ทำการเกษตรเป็นอาชีพที่ 2 จำนวน 9,426 ราย เดิมกระทรวงเกษตรฯ แจ้งว่าจะยังไม่ตัดสิทธิ์คนกลุ่มนี้และจะเสนอให้ ครม.ตัดสินใจว่าจะจ่ายเงินให้หรือไม่เพราะไม่มติดังเดิม.วันที่ตกลงจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกร ไม่ได้เขียนระบุห้ามไว้ อย่างไรก็ตาม การประชุม ครม.ล่าสุด วันที่ 19 พ.ค. กระทรวงเกษตรฯไม่ได้เสนอเรื่องนี้ให้ ครม.พิจารณาขณะที่การแถลงข่าวของนายอลงกรณ์วันที่ 20 พ.ค.ระบุว่า ข้าราชการประจำที่ทำการเกษตรเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแรกในจำนวน 6.77 ล้านรายที่จะได้รับโอนเงินภายในสิ้นเดือน พ.ค. ส่วนข้าราชการบ้านญาติที่ทำการเกษตรและถูกตัดสิทธิ์ นายอลงกรณ์แนะนำให้อุทธรณ์เพราะมีมติ ครม.วันที่ 28 เม.ย.2562 เขียนห้ามไว้มีจำนวน 84,471 ราย นอกจากนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานเพิ่มเติมว่า ล่าสุดถึงวันที่ 20 พ.ค. ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยา 5,000 บาทให้เกษตรกรแล้ว 3.33 ล้านราย วงเงิน 16,650 ล้านบาท

● **คลังรับลูกออมสินขอเบียดรากคร่ำ**

นายอุตตม สาวนายน รว.คลัง กล่าวว่า กรณีสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจนขาดออมสินยื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลังเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ(เบียดรากคร่ำ) จำนวน 2 เท่าของเงินเดือน ให้แก่พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ที่ตรวจตราทำงานหนักเพื่อรองรับมาตรการต่างๆที่กระทรวงการคลังออกมากเพื่อดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มอบหมายให้นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พิจารณาเรื่องดังกล่าวอยู่

● **เยียวยา 5 พันใกล้จบแล้ว**

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยว่า การจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันในสัปดาห์นี้

จะจ่ายเงินครบ 15 ล้านคน ในวันที่ 21-22 พ.ค. กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีก 700,000 คน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังเหลือการตรวจพบหนังสืออีก 240,000 คน แบ่งเป็น 80,000 คน กำลังตรวจจบแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ และอีก 100,000 คนมีปัญหาไม่เจอตัว เนื่องจากแจ้งที่อยู่ไม่ตรงกับที่อยู่อาศัยจริง ทำให้ผู้พบหนังสือเดินทางไปหาไม่พบดังนั้น ให้กลุ่มนี้เดินทางไปแสดงตัวที่สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และยังมีอีก 60,000 คนติดต่อไม่ได้ ดังนั้น กระทรวงการคลังประกาศให้เวลาจนถึงปลายเดือนนี้ หากยังตรวจสอบไม่ได้จะไม่ตัดสิทธิ์ ภายในเดือน พ.ค.กระทรวงการคลังจะพยายามปิดการพบหนังสือ เนื่องจากเดือน มิ.ย. เป็นการจ่ายเงินรอบที่ 3 เดือนที่ 3 ถือเป็นเดือนสุดท้าย ส่วนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนั้นให้รอการช่วยเหลือในกลุ่มอื่นๆที่รัฐบาลจะออกมา มองว่าคนทั้ง 66 ล้านคนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ควรจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐทุกคน แต่การช่วยเหลืออาจไม่เท่ากัน เพราะผลกระทบเกิดขึ้นต่างกัน

● **เยียวยาคนพิการ 2 ล้านคน**

นางสาววิลาวัณย์ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหลายมาตรการและคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีมติให้ช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนละ 1,000 บาท 1 ครั้ง เป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) จำนวนทั้งสิ้น 1.99 ล้านราย แบ่งเป็นผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1.89 ล้านราย กรุงเทพมหานคร 87,359 ราย และเมืองพัทยา 1,286 ราย

● **รับ 1 พันเข้าบัญชี 29 พ.ค.**

โฆษกกรมบัญชีกลางเผยต่อว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางเตรียมความพร้อมสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิให้นำมาตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงิน และข้อมูลบุคคลที่มีชีวิตจากกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 มี.ค.2563 เมื่อได้รับการยืนยันข้อมูลจากกรมการปกครองแล้ว กรมบัญชีกลางสามารถจ่ายเงิน

ให้ผู้มีสิทธิวันที่ 29 พ.ค. โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิกรณีผู้มีสิทธิรับเงินสดติดตัวที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้รับเงินวันที่ 29 พ.ค. เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการในฐานะข้อมูลกรมบัญชีกลาง รวมถึงผู้ที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจากข้อมูลคลาดเคลื่อนสามารถสอบถามได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อดำเนินการขอรับเงินต่อไป

● **ให้ สบค.-สธ.เกาะโรงเรียนเปิด**

กรณีคณะกรรมการ(กมธ.)การศึกษา ภูมิศาสตร์เสนอให้เปิดเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตนเสนอเรื่องดังกล่าวให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เป็นผู้พิจารณาสถานการณ์แต่ละพื้นที่ว่าสามารถเปิดโรงเรียนได้หรือไม่แล้วอีกทั้ง ศบค.กำลังศึกษาข้อมูลโรงเรียนต่างๆว่าโรงเรียนไหนมีความพร้อม หรือศักยภาพการบริหารจัดการในสถานการณ์โควิด-19 เพราะการเปิดโรงเรียนจะต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในกลุ่มโซนสีแดง อย่างไรก็ตาม ยังยืนยันว่าขณะนี้กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ยังคงเป็นวันที่ 1 ก.ค. ตามเดิม ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ปกติเรายังต้องใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการของ สธ.อยู่

● **ประชุม สพฐ.แก้ที่วีการศึกษา**

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมมอบนโยบายผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้ผู้ดำเนินการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จำนวน 225 เขต เรื่องการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ดิจิทัลและระบบออนไลน์ว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เริ่มทดสอบระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านทีวีและออนไลน์แล้วตั้งแต่ต้นปี 18 พ.ค.-30 มิ.ย. ดังนั้นขอให้เขตพื้นที่ทุกแห่งลงพื้นที่ติดตามและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนถึงการเรียนระบบนี้ด้วย โดยต้องลงไปสำรวจเด็กเป็นรายบุคคลและรายโรงเรียนว่าปัญหาจากการทดสอบระบบเหล่านี้มีอะไรบ้าง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขให้สมบูรณ์ต่อไป

● **แก้ปัญหาแจกกล่อง 2 ล้านเครื่อง**

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า จากการทดสอบระบบการเรียนผ่านทีวีช่วง 3 วันปัญหาส่วนใหญ่คือบ้านนักเรียนไม่สามารถปรับช่องทีวีให้รับสื่อการศึกษา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : ชาว5พัน-กษ.เมิน ไม่ช่วยชรก.บ้านอุททำเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22766 หน้า : 1(กลาง), 13, 15

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ การแก้ปัญหาจุดนี้ สพฐ.หรือกับสำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จัดหาและแจกกล่อง รับสัญญาณทีวีดิจิทัล 2 ล้านกล่องให้บ้านนักเรียน ที่ไม่มีกล่องรับสัญญาณ ส่วนเนื้อหาการเรียนการสอนที่มีข้อผิดพลาดนั้น ประสานมูลนิธิฯ เพื่อปรับ แก้ไขให้หลักสูตรเชื่อมต่อกันมากขึ้น นอกจากนี้ สพฐ.จะจัดครูภาษาอังกฤษจาก โครงการศูนย์อบรม ครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional English Training Centres) หรือที่รู้จักกันในนามว่า “โครงการ Bootcamp” เข้ามาช่วยเสริมครูผู้สอน จากมูลนิธิฯด้วย

● พื้นที่แพร่ระบาดเรียนออนไลน์

นายอำนาจกล่าวต่อไปว่า สำหรับการทดสอบระบบการเรียนผ่านทีวีและระบบออนไลน์ สพฐ.จะประเมินระบบ 3 รอบแบ่งเป็นรอบการประเมินวันที่ 30 พ.ค. รอบกลางเดือน มิ.ย. และรอบวันที่ 30 มิ.ย. เพื่อความพร้อมทั้งหมด คนเชื่อมั่นว่า หากเปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค.สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ทันวิกฤติ โรงเรียนในกลุ่มจังหวัดที่มี ผู้คิดเชื่ออ้างตัวเลขสูงอยู่ เราจะมีความพร้อมสามารถ จัดการเรียนการสอนผ่านทีวีและระบบออนไลน์ได้ ดังนั้น ขออย่าให้สังคมรับทราบเป็นแนวทางเดียวกัน ว่า เปิดภาคเรียนวันที่ 1 ก.ค. หากไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงเรียนจะสามารถจัดการเรียน การสอนได้ตามปกติ นักเรียนจะได้เรียนกับครู ในห้องเรียนแน่นอน การทดสอบระบบต่างๆเหล่านี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาด หากยังไม่ทันวิกฤติเท่านั้น อีกทั้งเป็นการเตรียม ฟูพื้นฐานให้เด็กก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ จะไม่มีการ ประเมินหรือวัดผลนักเรียนใดๆทั้งสิ้น

● ร้องสิทธิให้หญิงขายบริการ

น.ส.พันดา เลาลาวัณย์กุล ผู้ประสานงาน มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ทำงานด้านสิทธิหญิงขายบริการ ประเทศไทยเผยว่า ขณะนี้พนักงานบริการทั่วประเทศ ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากการที่เป็นคน กลุ่มแรกๆที่ต้องตกงาน ทั้งที่มีรายได้แค่วันต่อวัน ขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะได้กลับมาทำงานเป็นกลุ่ม สุดท้าย ปัญหาคือ ส่วนน้อยที่ทำประกันสังคมต้อง เข้ามาใช้สิทธิขอรับเงินเยียวยาร หนึ่งบาทจากรัฐบาล พบว่ามีคนที่ได้รับเพียงครึ่งเดียว นอกนั้นตกสำรวจ ไม่เพียงแต่เฉพาะพนักงานบริการไทย ยังมีกลุ่ม พนักงานบริการที่เป็นชาติพันธุ์ไม่มีบัตรประชาชน และที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงค้างอยู่ในประเทศ

อีกจำนวนมากที่ประสบปัญหาหนักยิ่งกว่า เพราะ นอกจากไม่ได้รับสิทธิจากรัฐยังไม่สามารถทำงานแบบ คนไทยและยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ด้วย

● เดือดร้อนทั่วประเทศนับแสน

“เท่าที่พบตอนนี้แย่สุดคือ ไม่มีเงินส่งเสีย ทางบ้าน จำหนึ่นสิน ไม่มีที่อยู่ ไม่มีข้าวกิน ไม่มีเงิน กลับบ้าน ที่สำคัญส่วนใหญ่ล้วนมีลูกที่ท้องจุล หลายคน ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูก ขอความช่วยเหลือมากก็มีทาง มูลนิธิพยายามส่งเงินและข้าวสารไปช่วยเหลือ ทั้ง กลุ่มที่เดือดร้อนที่ จ.ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ มหาชัย มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ส่วนที่ยังอยู่กันได้ทราบว่ามีวิธีการ สร้างเครือข่ายช่วยเหลือกันเองเช่น ใครได้เงินเยียวยา มาร หนักเอาเงินมาซื้อข้าวสารมาแจกกัน คนที่ไม่มี ที่อยู่อาศัยชวนให้ย้ายมาอยู่รวมกัน ชายของออนไลน์ มูลนิธิคาดการณ์ว่า ความเดือดร้อนคนอาชีพนี้ถก รวมถึงการที่แต่ละคนต้องดูแลครอบครัวด้วยน่าจะ มีนับแสนชีวิต ช่วงต้นเดือน พ.ค.เอ็มพาวเวอร์ เดินทางไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ช่วยเหลือ ผู้ทำอาชีพพนักงานบริการที่ยังตกหล่นไม่ได้เงิน เยียวยา พม.แจ้งว่าจะนำไปพิจารณาเสนอหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง แต่ขณะนี้ยังไม่เห็นขยับ ขอเรียกร้องไปยัง ภาครัฐ ให้ช่วยเหลือพนักงานบริการที่ยังตกสำรวจ โดยด่วน” น.ส.พันดา กล่าว

● ชร.จ่อให้ญาติเยี่ยมนักโทษ 1 มิ.ย.

ที่กระทรวงยุติธรรม (ชร.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.ยุติธรรม เผยว่า วันนี้มีประชุมระดับ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมที่ประชุมหรือหลายประเด็น ที่น่าสนใจ อาทิ เตรียมความพร้อมการเยี่ยมญาติ ผู้ต้องขังวันที่ 1 มิ.ย. หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ ต่างๆจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดแต่กรมราช ทัณฑ์ต้องเตรียมความพร้อมรอบคอบ อิงประกาศของ แต่ละจังหวัด การเยี่ยมผู้ต้องขังต้องจัดพื้นที่ที่เหมาะสม เว้นระยะห่างทางสังคม การเข้าพื้นที่ต้องจำกัดคน ต่อวันห้ามให้เชื้อโควิด-19 หลุดเข้าเรือนจำเด็ดขาด นอกจากนี้สั่งการให้สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกระทรวง สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ศึกษากรณีการนำพืชกระท่อมมาแปรรูป สกัดสารพิษที่ที่เหมาะสมปลูกพืชกระท่อม รวมถึง ผลกระทบทางเศรษฐกิจหากเกษตรกรหันไปปลูกพืช กระท่อมแทนพืชอื่นๆเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และส่งออก

● กต.ตั้งตู้บ้านแก้วป็นสุขช่วยชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศ ว่า ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่

ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวไทย ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. เป็นต้นไปกระทรวงการต่างประเทศโดยกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ร่วมมือ ร่วมใจตั้งตู้ “บ้านแก้วป็นสุข” บริเวณรั้วกระทรวงการ ต่างประเทศด้านถนนพระรามที่ 6 เพื่อช่วยเหลือ ชุมชนและแบ่งเบาภาระที่น้องประชาชนรอบพื้นที่ กระทรวงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพ่ ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นการแบ่งปันอาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ตู้ “บ้านแก้ว ป็นสุข” จะเปิดให้บริการทุกวันรวมทั้งวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจแบ่งปันความสุขกับพี่น้องชุมชนรอบกระทรวง การต่างประเทศ สามารถนำสิ่งของอุปโภคบริโภค เช่น อาหารแห้ง ของแห้ง เครื่องระปอง น้ำดื่ม เครื่องใช้จำเป็น ยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากผ้า (บรรจุซองพลาสติก) เป็นต้น มาบรรจุตู้ “บ้านแก้ว ป็นสุข” ด้วยตนเองตลอดเวลา ขอหลีกเลี่ยงการ ป็นสุขประเภทอาหารปรุงสำเร็จ เนื้อสัตว์ ผักสดและ เงินสด กระทรวงการต่างประเทศติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ บริเวณตู้เพื่อให้ผู้มาใช้สามารถล้างเจลล้างมือก่อน และหลังเปิดปิดตู้ด้วย

● กาดโทษโรงเรียนติดโควิด

พ.ต.ท.ม.ล.กิตติขี ประวิตร ผวจ.กระบี่ กล่าวว่่า พื้นที่ จ.กระบี่ มีโรงเรียนสอนศาสนา 26 แห่ง จัดการ เรียนการสอนผ่านระบบการเรียนทางไกลหรือออนไลน์ เพียงบางส่วน นอกจากนี้ เเตรียมความพร้อมสำหรับการ เปิดเรียนในสถานศึกษาตามปกติภายใต้การบริหาร จัดการที่มีความปลอดภัยคาดว่าจะเปิดการเรียนการสอน ในเดือน ก.ค. ทั้งนี้โรงเรียนประจำบางแห่งมีนักเรียน 1,500-2,000 คน นับว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดการ แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ต้องเพิ่มความเข้มใน มาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ หากพบว่าโรงเรียนใด มีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้อำนวยการรวมถึง ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบ

● สบม.ตรวจเยี่ยมด่านอรัญญา

ส่วนมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาด ที่ด่าน ตม.อรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก จ.สระแก้ว พล.อ.สุชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการ ทหารสูงสุด (รอง ผบ.สส.)ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผช.ท.สบม.) พร้อมคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและคัดกรองบุคคล ที่ด่านควบคุม โรคติดต่อระหว่างประเทศอรัญประเทศ มีนายศิริ สักดิ์ศิริมังคะลา ปลัดจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ พร้อมนำตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข พล.อ.สุชาติเผยว่า ลงพื้นที่ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รวมถึงรับฟังปัญหาต่างๆหลัง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : ชาว 5 พัน-กษ.เมิน ไม่ช่วยชรก.บ้านญาติเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22766 หน้า : 1(กลาง), 13, 15

เริ่มมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 พร้อมกำชับห้าม
การคัดลอกอย่างเด็ดขาด

● วาดภาพมูตใส่แมสก์

ที่วัดป่าไร่ ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย
ช่างวาดภาพเกี่ยวกับศิลปะบนผนังอาคารชั้นล่าง
ใต้ถุนศาลาการเปรียญ พบมีภาพมูตสวมใส่
หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สอบ
ถามพระครูสมุทร สิงหา (วุฒญาโณ) เจ้าอาวาส
เผยว่า ช่างช่างมาวาดภาพเพื่อให้ญาติโยมรักษาสติ 5
หากใครผิดศีลจะต้องตกนรก ภายในพบมีมูต
สวมใส่หน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
เพื่อแผ่ศีลธรรมให้ชาวบ้านรู้จักป้องกันตัวเอง มี
สติใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท สวมใส่หน้ากากทุกครั้ง
ที่ออกจากบ้านเพราะโรคดังกล่าวอันตรายติดต่อกัน
ได้ง่าย ตั้งแต่เริ่มวาดภาพเหล่านี้ เมื่อชาวบ้านทุกคน
เข้ามาในวัด จะพร้อมใจกันสวมใส่หน้ากากอนามัย
พร้อมเพรียงกัน

☆ มีต่อหน้า 15

ชาว 5 พัน

☆ ต่อจากหน้า 13

● สตูลราคาอาหารทะเลตก

ขณะที่ผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19
ทำให้อาหารทะเลหลายชนิดใน จ.สตูล ราคาตกต่ำ
นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูลเผยว่า สาเหตุ
ที่อาหารทะเลราคาตกต่ำมาจากการท่องเที่ยวชมเขา
ร้านอาหารต่างๆพากันปิดตัว ส่วนอาหารทะเลเคย
ส่งขายประเทศมาเลเซียเดือนละ 4 แสนกิโลกรัม
ตอนนี้เหลือเพียงเดือนละ 1.5 แสนกิโลกรัม ขณะที่
ชาวประมงออกจับปลาปริมาณเท่าเดิม ส่งผลให้
อาหารทะเลเริ่มฉั้นตลาด ด้านนายมานิตย์ กวีรัตน์
ผู้ประกอบการแปรรูปกล่าวว่าราคาอาหารทะเลส
ลดลงเกือบทุกชนิดเพราะสินค้าส่งไปยังตลาดต่างประเทศ
ได้น้อย ส่งผลให้ราคาตกต่ำผู้ประกอบการอาชีพประมง

ได้รับความเดือดร้อน แต่ชาวบ้านทั่วไปซื้อปลา
ในราคาถูก

● ขนยาบ้าช่วงเคอร์ฟิว

ส่วนการจับกุมผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวในจังหวัดต่างๆ
จ.ขอนแก่น พ.ศ.อ.ขจรฤทธิ์ วงษ์ราช ผกก.สภ.
กระนวน แดงข่าวจับกุมนายพรชัย แก้วคำสอน
อายุ 38 ปี และนายรัฐภูมิ มาทน อายุ 37 ปี พร้อม
ของกลางยาบ้า 8,003 เม็ด รถยนต์ฟอร์ด โฟกัส
สีขาว ทะเบียน ขม 4500 ขอนแก่น สืบเนื่องจาก
ตำรวจตั้งด่านตรวจบนถนนกระนวน-น้ำพอง อ.
กระนวน ช่วงกลางดึกวันที่ 19 พ.ค. พบผู้ต้องหา
ขับรถผ่านมาลักษณะมีพิรุณ เรียกตรวจค้นพบยาบ้า
ซุกซ่อนในรถคนตัวค้ำเนินคดี อีกราย พ.ต.ต.ธราเทพ
จีนฐิติษฐ์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ตรวจสอบเหตุนายธานี คล้ายศรี อายุ 54 ปี ขับรถ
กระบะโตโยต้า สีน้ำเงิน ทะเบียน บข 9744 ราชบุรี
พุ่งชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ ยี่ห้อฮิโน ทะเบียน
71-8518 สงขลา ขณะจอดตรวจเอกสารบริเวณด่าน
ตรวจเคอร์ฟิว สามแยกที่พักระหว่างตรวจตลาดปลา
ต.แหลมใหญ่ ตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ 213
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แจ้งข้อหามาแล้วจับและฝ่าฝืน
เคอร์ฟิว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : โควิด ดันผู้บริโภคช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่ม สศก. เผยยอดขายสินค้าเกษตรเดือน...

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15411 หน้า : 9 (ล่างขวา)

โควิด ดันผู้บริโภคช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่ม สศก. เผยยอดขายสินค้าเกษตรเดือน มี.ค. พุ่งกว่า 45 ล้านบาท



นางอัญญา ทรายโ รงเสหาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เปิดเผยว่า นโยบาย "ตลาดนำการผลิต"

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนในปี 2563

โดยขยายช่องทางการตลาดสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้น

เกษตรกรสามารถซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทาง

ต่างๆ อาทิ DGTFarm ออค.เดลิเวอรี่ รวมทั้งร่วมกับ

ศูนย์เครือข่ายเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ Lazada

ในการจัดอบรมส่งเสริมความรู้เกษตรกรในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน สหกรณ์การเกษตร และกลุ่ม Young Smart Farmer เกี่ยวกับการเริ่มต้นเป็น

ผู้ประกอบการออนไลน์ ไปจนถึงเทคนิคการโปรโมทสินค้า การบรรจุผลิตภัณฑ์ และขนส่ง

โครงการดังกล่าวได้ช่วยให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพที่ตรงกับความต้องการของ

ตลาด สามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งจากวิกฤตสถานการณ์การระบาดระลอก

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จนเกิดปรากฏการณ์

New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่ของพฤติกรรมของมนุษย์ได้หันมาจับจ่ายใช้สอย

ผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรได้มองเห็นช่องทางตลาดออนไลน์ที่กระทรวงเกษตร

สหกรณ์ นำมาปรับใช้อย่างเห็นได้ชัด

จากการสำรวจข้อมูลของ สศก. โดยความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริม

การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง และกรมปศุสัตว์ เพื่อสำรวจผ่านแบบสอบถาม

ออนไลน์ (Google form) จำนวน 234 แห่ง รวม 57 จังหวัด แบ่งเป็น สหกรณ์ต่างๆ ร้อยละ 70

กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 11 และที่เหลือเป็นวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกร

ปราดเบรื่อง (Smart Farmer) โดยพบว่า ช่วงเดือนมีนาคม 2563 มีสินค้าเกษตรที่

จำหน่ายผ่านทงออนไลน์รวมมูลค่า 45.9952 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมี

ยอดจำหน่ายได้ 36.3664 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 โดยกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 57

มียอดจำหน่ายสินค้าเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นอย่างมก

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความตื่นตัวเพื่อเข้าสู่ระบบการตลาด

ออนไลน์มากขึ้น โดยร้อยละ 61 มีการวางแผนเตรียมการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์

เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนอีกร้อยละ 27 มีการจำหน่ายผ่าน

ระบบออนไลน์มานานกว่า 1 ปี และร้อยละ 12 เพิ่งเริ่มจำหน่ายแบบออนไลน์ในปี

นี้ โดยส่วนใหญ่จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชัน Line มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79 รองลงมาคือ

Facebook คิดเป็นร้อยละ 78 ผ่านเว็บไซต์ตลาดสินค้าสหกรณ์ (www.co-opclick.com, www.

coopshoph.com) ร้อยละ 19 จำหน่ายผ่าน Lazada ร้อยละ 15 และ Shopee ร้อยละ 10

ซึ่งกลุ่มสินค้าที่จำหน่ายสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ข้าวสาร ผักสด และกลุ่มผลไม้

ทั้งนี้ การค้าออนไลน์นับว่ามีต้นทุนต่ำ ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็ว ทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง เกษตรกรจึงสามารถเพิ่ม

ช่องทางการค้าได้เป็นอย่างดี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคงมีการจัดกิจกรรมอบรม

ทักษะให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจการตลาดออนไลน์

อย่างต่อเนื่อง และยังคงเร่งช่องทางตลาดออนไลน์ขยายไปสู่แหล่งช้อปปิ้งออนไลน์รายอื่นๆ

เพิ่มเติมทั้งในประเทศไปจนถึงลูกค้าต่างประเทศในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน มีสินค้าเกษตรคุณภาพ

และมีหลากหลายที่จำหน่ายผ่านออนไลน์ ทั้งกลุ่มพืช พืชผัก สมุนไพร ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

ปศุสัตว์ ประมง แมลงเศรษฐกิจ รวมไปถึงกลุ่มของใช้ต่างๆ อาทิ เสื้อผ้า ของตกแต่ง

เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับที่มาจากผลิตภาคเกษตรคุณภาพดีและได้รับความนิยม

และที่สำคัญในช่วงนี้ ยังมีสินค้าผลไม้ตามฤดูกาลหลากหลายชนิดที่ออกสู่ตลาด อาทิ เงาะ ลิ้นจี่

ขนุน ทุเรียน มะม่วง จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรตามฤดูกาล

เพื่อช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด แฉมผู้บริโภคได้รับความ

สะดวกสบายในการจัดส่งสินค้าเกษตรถึงบ้านท่านโดยตรงอีกด้วย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : โควิด ดันผู้ประกอบการช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่ม สศก. เผยยอดขายสินค้าเกษตรเดือน...

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 10767 หน้า : 5(ล่างซ้าย)

โควิด ดันผู้ประกอบการช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่ม สศก. เผยยอดขายสินค้าเกษตรเดือน มี.ค. พุ่งกว่า 45 ล้านบาท

นางอัญชญา ตราโฮ รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เปิดเผยว่า นโยบาย "ตลาดนำการผลิต"

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนในปี 2563

โดยขยายช่องทางการตลาดสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้น

เกษตรกรสามารถซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทาง

ต่างๆ อาทิ DGTfarm ออเดิลเวอรี่ รวมทั้งร่วมกับ

ศูนย์เครือข่ายเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ Lazada

ในการจัดอบรมส่งเสริมความรู้เกษตรกรในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน สหกรณ์การเกษตร และกลุ่ม Young Smart Farmer เกี่ยวกับการเริ่มต้นเป็น

ผู้ประกอบการออนไลน์ ไปจนถึงเทคนิคการโปรโมทสินค้า การบรรจุผลิตภัณฑ์ และขนส่ง

โครงการดังกล่าวได้ช่วยให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพที่ตรงกับความต้องการของ

ตลาด สามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งจากวิกฤตสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จนเกิดปรากฏการณ์

New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่ของพฤติกรรมของมนุษย์ได้หันมาจับจ่ายใช้สอย

ผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ด้านตลาดออนไลน์ที่กระทรวงเกษตรฯ

ขับเคลื่อน นำมาปรับใช้อย่างเห็นได้ชัด

จากการสำรวจข้อมูลของ สศก. โดยความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริม

การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง และกรมปศุสัตว์ เพื่อสำรวจผ่านแบบสอบถาม

ออนไลน์ (Google form) จำนวน 234 แห่ง รวม 57 จังหวัด แบ่งเป็น สหกรณ์ต่างๆ ร้อยละ 70

กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 11 และที่เหลือเป็นวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยพบว่า ช่วงเดือนมีนาคม 2563 มีสินค้าเกษตรที่

จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์รวมมูลค่า 45,995.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมี



ยอดจำหน่ายได้ 36,366.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 โดยกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 57

มียอดจำหน่ายสินค้าเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นอย่างมาก

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่กลุ่มสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร มีความตื่นตัวเข้าสู่ระบบการตลาด

ออนไลน์มากขึ้น โดยร้อยละ 61 มีการวางแผนเตรียมการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์

เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนอีกร้อยละ 27 มีการจำหน่ายผ่าน

ระบบออนไลน์มานานกว่า 1 ปี และร้อยละ 12 เพิ่งเริ่มจำหน่ายแบบออนไลน์ในปีนี้

โดยส่วนใหญ่จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชัน Line มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79 รองลงมาคือ

Facebook คิดเป็นร้อยละ 78 ผ่านเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรกร (www.co-opclick.com, www.

coopshopth.com) ร้อยละ 19 จำหน่ายผ่าน Lazada ร้อยละ 15 และ Shopee ร้อยละ 10

ซึ่งกลุ่มสินค้าที่จำหน่ายสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ข้าวสาร ผักสด และกลุ่มผลไม้

ทั้งนี้ การค้าออนไลน์มีแนวโน้มเติบโต ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็ว ทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง เกษตรกรจึงสามารถเพิ่ม

ช่องทางการค้าได้เป็นอย่างดี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคงมีการจัดกิจกรรมอบรม

ทักษะให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจการตลาดออนไลน์

อย่างต่อเนื่อง และยังคงเล็งช่องทางตลาดออนไลน์ขยายไปสู่แหล่งที่มีออนไลน์รายอื่นๆ

เพิ่มเติมทั้งในระยะต่อไปจนถึงลูกค้าต่างประเทศในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน มีสินค้าเกษตรคุณภาพ

และมีหลากหลายที่จำหน่ายผ่านออนไลน์ ทั้งกลุ่มพืช พืชผัก สมุนไพร ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

ปศุสัตว์ ประมง แมลงเศรษฐกิจ รวมไปถึงกลุ่มของใช้ต่างๆ อาทิ เสื้อผ้า ของตกแต่ง

เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับที่มาจากผลผลิตภาคเกษตรคุณภาพดีและได้รับความนิยม

และที่สำคัญในช่วงนี้ ยังมีสินค้าผลไม้ตามฤดูกาลหลากหลายชนิดที่ออกสู่ตลาด อาทิ เงาะ ลิ้นจี่

ขนุน ทุเรียน มะม่วง จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรตามฤดูกาล

เพื่อช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด แผนผู้บริโภคได้รับความ

สะดวกสบายในการจัดส่งสินค้าเกษตรถึงบ้านท่านโดยตรงอีกด้วย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ prachachat.net

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : 3 วันแรกจ่ายเยียวยาเกษตรกร 5 พันบาท ทะลุ 1.4 หมื่นล้านแล้ว

ประชาชาติธุรกิจ
www.prachachat.net

หน้าแรก | หน้า-การเมือง | เอเชีย | เศรษฐกิจ | การตลาด | การเงิน | ต่างประเทศ | โลกใบใหม่ | นวัตกรรม | ไลฟ์ | เกมกีฬา | CSR-HR | เดลินิวส์ | SPINOFF

พฤษภาคม - เมษายน 2563 | 3 วันแรกจ่าย



3 วันแรกจ่ายเยียวยาเกษตรกร 5 พันบาท ทะลุ 1.4 หมื่นล้านแล้ว

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 - 16:58 น.

[Facebook](#) [Twitter](#) [LINE](#)



เกษตรกร 4.5 พันบาทเงินเยียวยา 5,000 จากไปแล้ว 3 วัน ลีดแรก กว่า 1.4 หมื่นล้านบาท มี 817 คนยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ หากใครตกคำอธิบายชี้แจงขอการพิจารณา ยื่นจ่าย ยอด 2 ช่วงนี้เฉลี่ยแล้ว ส่วนข้าราชการที่ทำงานเกษตรทำเกษตรเงินไม่มีสิทธิ์ได้เช่นกัน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เปิดเผย) ความคืบหน้าโครงการ ในส่วนของการลงทะเบียนเกษตรกรช่วยเหลือเยียวยาเงิน เกษตรกรกลุ่มแรกที่ยื่นขอเงินเยียวยาจำนวน 8.33 ล้านราย ได้ผ่านการตรวจสอบรายชื่อแล้ว 6,773,517 ราย โดยทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งมอบข้อมูลให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งตรงนี้มีจำนวน 3 วัน ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 14,812 ล้านบาท มีเกษตรกรยื่นขอเงิน 3 วัน ธ.ก.ส. ยื่นขอเงินจำนวนที่ใดแล้วจะยื่นไป แล้วพร้อมเพรียงแล้วขอรับทราบข่าว



ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่สองซึ่งได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1.57 ล้านคน กระทรวงเกษตรฯ มีกำหนดจ่ายเงินเยียวยาในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2563 ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่สาม ซึ่งไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ขึ้น ทะเบียนทะเบียนแล้วได้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และจะจ่ายเงินภายในวันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2563

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ในส่วนของเกษตรกรได้ยื่นขอเงินเยียวยาขอชดเชยและขอให้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตามสิทธิ์ เพื่อให้ส่วนที่เหลือเกษตรกรได้รับสิทธิการเยียวยาจากกระทรวง โดย 15-19 ซึ่งขณะนี้ก็มีเกษตรกรเข้ามาแจ้งอุทธรณ์แล้วผ่านช่องทางต่างๆ ประมาณ 817 ราย

"ส่วนประเด็นที่ข้าราชการมาอุทธรณ์ไปที่เกษตรกรสามารถยื่นสิทธิ์เยียวยาได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับระบบอัตโนมัติ และระบบที่เป็นข้อมูล หรือเกษตรกรที่มีสิทธิ์ช่วยเหลือเงิน ในกรณีเหล่านี้จะไม่ได้รับการเยียวยา แต่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้แต่ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสม เนื่องจากปริมาณข้อมูลประมาณจำกัด ส่วนในกรณีที่เป็นการพิจารณาปรับจ่าย แต่ใช้เงินเป็นเงินเป็นเกษตรกรมีหลักฐานยืนยันชัดเจน กรณีที่สามารถรับทราบข้อมูลเยียวยาได้" นายอลงกรณ์กล่าว

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์ระบบเยียวยาได้มีกร รวบรวมข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.moac.go.th เท่านั้น โดยทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ปรับปรุงระบบในเกษตรกรเพื่อความสะดวก ส่วนสิ่งที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ดำเนินการ การมีระบบในวันที่ (20 พ.ค.)

ส่วนเกษตรกรที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่ www.svcsd.mca.go.th และรายงานผลการดำเนินงานได้ที่ www.กษกร.เกษตร.คอม และสำหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้จากทางธนาคาร สามารถลงทะเบียนเยียวยาได้ซึ่งช่องทางรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในส่วนกลางและภูมิภาคต่างมีช่องทางงาน รับขึ้นทะเบียนต่อไป

ด้านธุรกิจ "วัดสี่ชัย" สืบ "รักษาการดีดีอินโฮม" ควบสหภาพเพื่อระดมทุนเพื่อ

เศรษฐกิจในประเทศ

ด้านสุขภาพ "วัดสี่ชัย" สืบ "รักษาการดีดีอินโฮม" ควบสหภาพเพื่อระดมทุนเพื่อ

ด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้านเดี่ยวหรู 100 ตร.ว. 7 ห้องนอน

ด้านเกษตร ปลูกพืชผักอินทรีย์ 6,000 ต้น สหกรณ์ 2 แห่งบ้านไร่ชุมชนอภัยพิทักษ์

สร้างผลผลิตทางการค้าในเชิงพาณิชย์ 21-22 พ.ค. ผลิตไข่ไก่ 7 แสนฟอง

5 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ 5 ปีข้างหน้า

5 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ 5 ปีข้างหน้า

เปิดตลาดงานในเชิงพาณิชย์ 5 ปีข้างหน้า

เปิดตลาดงานในเชิงพาณิชย์ 5 ปีข้างหน้า

อิมพอร์ตดีเยี่ยมที่ MK WS สูงสุด 81,500 เนื้อปลาน้ำจืด ประกันภัย Roojai.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ siamrath.co.th

หัวข้อข่าว : "เฉลิมชัย" เล็งดันเกษตรกรผลิตสินค้าคุณภาพ ยกกระดับสู่เกษตรกรมืออาชีพผ่าน...

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

www.siamrath.com

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

เพิ่มเพื่อน 26K

เฟซบุ๊ก | ทวิตเตอร์ | ยูทูบ | เข้าสู่ระบบ

หน้าหนึ่ง | ราชสำนัก | การเมือง | อาชญากรรม | ต่างประเทศ | ภูมิภาค | กีฬา | เศรษฐกิจ | เทคโนโลยี | การศึกษา | ทั่วไป | เกษตร

คอลัมน์ > กทม. | ภายนอก | อวกาศ | สหกรณ์ | บันเทิง | สตรี | วิถีชีวิต | หนึ่งเดียว | วัฒนธรรม | ศาสนา-ความเชื่อ | พระเครื่อง | คุณภาพชีวิต | รอบบ้าน | รอบเมือง

"เฉลิมชัย" เล็งดันเกษตรกรผลิตสินค้าคุณภาพ ยกกระดับสู่เกษตรกรมืออาชีพผ่านระบบออนไลน์

📞 โทร 📧 Show 0 📺 Show 1

📍 สมุทรปราการออนไลน์ 🕒 20 พฤษภาคม 2563 15:26 น. 📌 เกษตร

👤 สืบค้นเกษตรกรคุณภาพ 👤 นักขายมืออาชีพ 👤 ระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สิ่งทุกหน่วยงานปรับฐานวิถีดำเนินงานภาคการเกษตรใหม่ (New Normal) ทั้งหมดในภาวะที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 และหลังสถานการณ์โรคคลี่คลาย ส่วนหนึ่ง คือ การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตและเป็นผู้ค้ามืออาชีพ จากนั้นไปการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์จะมีความสำคัญยิ่งขึ้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ขึ้นมาดำเนินการเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานผลการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เปิดตัววันที่ 29 เมษายน ยอดผู้เข้าชมสะสม 2 สัปดาห์ เฉลี่ย 3,212 ครั้ง/วัน มีสินค้าจากทั่วประเทศจำหน่าย 508 รายการ แบ่งเป็น 9 ประเภท ได้แก่ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม ไม้ดอกไม้ประดับ ผัก ข้าวและธัญพืช หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมุนไพรและเครื่องสำอาง ผลไม้ สินค้าเกษตรอื่น ๆ รวมถึงผ้าและเครื่องแต่งกาย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 กลุ่ม คือ วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer (YSF) สมาชิกกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ องค์กรเกษตรกร และ Smart Farmer (SF) รวมรายได้จากการจำหน่ายสินค้า 7,803,638 บาท หรือเฉลี่ย 101,346 บาท/จังหวัด

สำหรับยอดจำหน่ายสินค้าสะสมมากที่สุด 20 จังหวัดแรก ได้แก่ ชัยภูมิ ลำพูน ขอนแก่น สงขลา มหาสารคาม ตรัง จันทบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สกลนคร สมุทรปราการ ตาก อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ครั้ง พังงา พะเยา พิษณุโลก และปัตตานี ส่วนสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 20 รายการแรก คือ ส้มโอจีโอ (GI) บ้านแท่นของชัยภูมิ ข้าว กย 43 ของราชบุรี มะม่วงวารีของสกลนคร ปลาสดเค็มเคียวของสมุทรปราการเมล็ดของพระนครศรีอยุธยา ต้นพันธุ์โอคาโคโนวุ้นพลากรของตาก มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของขอนแก่น มะม่วงมหาชนกของมหาสารคาม มังคุดทิพย์พังงา (อินทรีย์) ของพังงา ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองของลำพูน เม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูปของอุตรดิตถ์ ทุเรียนพันธุ์หลงลับแลของอุตรดิตถ์ กล้วยตากของพิษณุโลก เมล็ดของตราด และน้ำมะพร้าวน้ำหนัก 100% ของปัตตานี พริกแกงบ้านต้นของสงขลา แยมพุดอกอัญชันของกำแพงเพชร ข้าวสารเพื่อสุขภาพของประจวบคีรีขันธ์ ทุเรียนทอดกรอบของจันทบุรี และข้าวลิ้มมีไรซ์ของพิษณุโลก ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สำรวจข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์กลุ่มเกษตรกรที่จำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ 234 กลุ่ม ใน 57 จังหวัด พบว่า ยอดจำหน่ายเดือนมีนาคมกว่า 45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ที่มียอดจำหน่าย 36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26

"กระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรกระจายผลผลิตทางการเกษตรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือการทำการเกษตรอี-คอมเมิร์ซ เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตและสินค้าเกษตร โดยจัดทำหลักสูตรส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและเป็นนักขายทางออนไลน์มืออาชีพ ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศได้" นายเฉลิมชัย กล่าว

รหัสข่าว: I-I200521000657

หน้า: 1/1



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17th FL. Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

☎ 02-253-5000, 02-651-4700

📠 02-253-5001, 02-651-4701

✉ help@iqnewsclip.com

www.iqnewsclip.com

กรมการข้าวชูเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ



นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีและ สหกรณ์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ แปลงนาสาธิตเพื่อ ร่วมกันหรือถึงการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ มาปรับใช้ และจัดทำเป็นแปลงสาธิตเพื่อให้ เกษตรกรที่สนใจได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงาน ณ แปลงนาสาธิต อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์

อธิบดีกรมการข้าว นายโอวาท ชิงลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความคิดในการนำเทคโนโลยี เกษตรอัจฉริยะเข้ามาใช้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการทำนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร โดยการนำเทคโนโลยีประเภท เครื่องจักร โดรน ฯลฯ ที่มีความแม่นยำสูงเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพใน การทำงาน อาทิ การตรวจวัดในเรื่องของสภาพดิน ความชื้นในดิน แร่ ธาตุในดิน ความเป็นกรดด่าง สภาพปริมาณแสงธรรมชาติ รวมถึงเรื่อง ศัตรูพืชต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นหลัก ซึ่งจะจัดทำเป็นรูปแบบแปลงนาสาธิต ในพื้นที่ขนาด 138 ไร่ ให้เกษตรกรที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงาน และนำกลับไปปรับใช้ ในการทำเกษตรของตนเองได้

“นายกรัฐมนตรีนครี มีความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกร จึงได้กำชับให้กระทรวง เกษตรและสหกรณ์หาแนวทางใน การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ให้ พี่น้องเกษตรกรสามารถมีรายได้ที่เพิ่ม ขึ้น โดยในวันนั้นนอกเหนือจากการจัด ทำแปลงนาแล้ว ยังได้กรมส่งเสริม

การเกษตรและกรมปศุสัตว์พร้อมทั้ง หน่วยงานภาคเอกชน ที่มาให้คำ แนะนำช่องทางในการสร้างรายได้ เพิ่มเติม อาทิ การปลูกเชิง การเลี้ยง โคเนื้อ-โคขุน และการปลูกโกโก้ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการบูรณาการ ทำงานทุกภาคส่วนในการสร้างรายได้ ให้กับพี่น้องเกษตรกรเพิ่มขึ้น” นาย ประภัตร กล่าว

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าว ว่า ในส่วนของกรมการข้าว นั้น จะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ มาใช้ในแปลงนาสาธิต ตั้งแต่ 1.การเตรียมดิน โดยใช้เครื่องจักร กลการเกษตร ที่มีเครื่องปรับระดับดินด้วยเลเซอร์ (Laser land leveling) 2.ระบบน้ำ จะนำเครื่องวัดความชื้นในดินและ ระบบน้ำอัจฉริยะมาใช้ซึ่งจะแสดงผลทุกชั่วโมงผ่าน Line application 3.การติดตามสภาพแวดล้อมด้วยสถานีตรวจวัด อากาศ และระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) 4.การ จัดการปุ๋ยจะนำเครื่องวัดปริมาณธาตุอาหารในใบพืชมาใช้ 5.การอารักขาพืช จะนำเทคโนโลยีโดรนมาใช้ในการฉีดพ่นสาร และสำรวจสุขภาพพืช ปริมาณข้าวปน และวัชพืชพร้อมทั้ง ถ่ายภาพศัตรูพืช และ 6.ระบบช่วยตัดสินใจด้วยฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ โดยทั้งหมดจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก ข้าว และสามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้.

'ออมสิน'ตามหา3แสนรายกู้ฉุกเฉิน กระทบโควิด-จีติดต่อก่อนเสียสิทธิ

กลุ่มเปราะบางล้น กก.กลั่นกรองถก 22 พ.ค.อนุมัติเยียวยา 'ออมสิน'ตามหาลูกค้า
กว่า 3 แสนราย ยื่นกู้ฉุกเฉินบรรเทาผลกระทบโควิด-19 กลับเงยบหน้า จีเร่งติดต่อบริษัทก่อนเสียสิทธิ สมาคมโรงแรมเผยไร้สัญญาณจองห้องสัมมนา หลัง ศบค.ปลดล็อกเฟส 2 ให้จัดได้ (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

ออมสิน

คลังเร่งจ่ายเงิน'เราไม่ทิ้งกัน'

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันว่า ขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจำนวน 15 ล้านคน สัปดาห์นี้จะจ่ายครบ 14.5 ล้านคน ส่วนที่เหลือจะทยอยจนครบต่อไป สำหรับการเปิดรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนของธนาคารของรัฐ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในวันแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังคงมีประชาชนมาร้องทุกข์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเปิดจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการลงทะเบียนสิทธินั้นจบแล้ว ซึ่งสามารถดำเนินการแล้วเสร็จถึง 95-96%

นายธนกรกล่าวอีกว่า สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรของ ธ.ก.ส.นั้น ทราบว่ามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเบิกเงินที่ธนาคาร นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงจะลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม สำหรับในภาพรวมของการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทนั้น ถือว่ารัฐบาลทำงานได้มีประสิทธิภาพ แม้ว่าในช่วงแรกจะติดขัดบ้าง แต่สุดท้ายก็สามารถจ่ายเงินได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็ว ทำให้ประชาชนจำนวนมากต่างขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือในภาวะที่เดือดร้อน หลังจากนี้

จะดำเนินการในส่วนของการฟื้นฟูต่อไป ซึ่งรัฐบาลก็ได้เริ่มดำเนินการแล้ว

ยังไม่สรุปช่วย'เปราะบาง-ตกหล่น'

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กแรกเกิด คนสูงอายุ คนพิการนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานเสนอมาตรการช่วยเหลือเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่มีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธาน ไม่แน่ว่าจะสามารถจ่ายให้คนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตามแนวคิดเดิมหรือไม่ เพราะต้องขึ้นอยู่กับข้อเสนอ พม.และต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ส่วนกรณีกลุ่มรายได้น้อยถือบัตรสวัสดิการ 14.6 ล้านคน ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 2.4 ล้านคน ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะช่วยอย่างไร ยังไม่สรุปชัดเจน

ยังไม่มีใครขงโครงการ4แสนล.

แหล่งข่าวจาก สศช.เปิดเผยว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ว่าจะมีการพิจารณาข้อเสนอของ พม.ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ถ้าคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบเข้า ครม.วันที่ 26 พฤษภาคม และพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือในช่วงต้นเดือนมิถุนายน

สำหรับการเสนอใช้งบประมาณฟื้นฟูนั้น 4 แสนล้านบาทนั้น ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนใดเสนอเข้ามา เพราะ ครม.เพิ่งอนุมัติกรอบการดำเนินการไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ดังนั้น จะใช้เวลาระยะหนึ่ง คาดว่าโครงการจะเสร็จภายในเดือนมิถุนายน นำเสนอไปยัง

ครม. หลังจากนั้นเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกรกฎาคม 2563

เผย3แสนรายจ่อทิ้งสิทธิกู้ฉุกเฉิน

รายงานข่าวจากธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินเปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 2 ประเภท คือ สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท และสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่มีรายได้ประจำ วงเงินสินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาท โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นั้น ปรากฏว่า ล่าสุด ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อทั้งสิ้น 2.3 ล้านราย แบ่งเป็น สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ 1.77 ล้านราย และสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ 6.27 แสนราย ซึ่งธนาคารได้ทยอยส่งข้อความ (เอสเอ็มเอส) แจ้งกำหนดวันเวลาให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อสาขาแล้วกว่า 1.33 ล้านราย โดยล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนมาติดต่อธนาคารฯ และได้รับอนุมัติแล้ว 1.3 แสนราย อยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติ 1.6 แสนราย ขณะที่อีกกว่า 3 แสนราย ยังไม่ได้ติดต่อแสดงตนและยื่นเอกสารตามที่ธนาคารนัดหมาย คิดเป็น 23% ของจำนวนผู้ที่ได้รับแจ้ง SMS จำนวน 6.82 แสนราย

"จากการตรวจสอบพบว่าผู้ลงทะเบียนติดต่อยื่นเอกสารและทำสัญญาน้อยกว่าจำนวนที่ธนาคารฯ ได้แจ้งเอสเอ็มเอสไป มีหลายสาเหตุ จึงขอให้ผู้ลงทะเบียนช่วงระหว่างวันที่ 15-19 เมษายน 2563 ตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์ว่าได้รับข้อความหรือไม่ หากได้รับ

ขอให้รีบเตรียมเอกสารและเดินทางไปติดต่อสาขาที่นัดหมาย และขอให้รีบติดต่อธนาคารโดยด่วนเพื่อรักษาสถานะการขอใช้บริการสินเชื่อ โดยผู้ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต้องเป็นผู้มีอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร เท่านั้น สอบถามโทร 1115 หรือตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร” รายงานข่าวระบุ

ยอดจองห้องประชุมยังเป็นศูนย์

นางศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายนโยบายการล็อกดาวน์เฟส 2 และอนุญาตให้สามารถจัดการประชุมสัมมนาได้แล้ว แต่ยังมีข้อจำกัดในด้านจำนวนคน และขนาดของการจัดงาน ซึ่งเบื้องต้นประเมินว่าเป็นการอนุญาตให้สามารถจัดประชุมระหว่างองค์กร หรือแต่ละบริษัทได้เท่านั้น ส่วนการประชุมที่มีจำนวนคนมากๆ หรือการจัดเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ยังไม่สามารถทำได้ ซึ่งขณะนี้ แม้รัฐบาลจะอนุญาตแล้ว แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์การของหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐหรือเอกชนเข้ามา โดยคาดการณ์ว่าคงต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 1 เดือน กว่าที่บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐจะเริ่มกลับมาจัดประชุมสัมมนาอีกครั้ง รวมถึงขณะนี้โรงแรมก็ยังไม่ได้กลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ หรือเปิดให้บริการมากนัก เพราะบางโรงแรมก็ยังปิดอยู่ เนื่องจากการเดินทางยังไม่มีการกลับมาเริ่มต้นให้บริการจึงเสี่ยงในส่วนของการจ่ายมากกว่ารายได้

“ข้อเสนอตอนนี้ ก็ยังคงต้องการให้รัฐบาลเป็นตัวนำในการจัดการประชุมสัมมนา ก่อนเพื่อให้ภาคเอกชนต่างๆ ดำเนินการตาม เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลยังมีงบประมาณในการจัดประชุมระหว่างหน่วยงานอยู่ จึงน่าจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวเชิงประชุมสัมมนาในประเทศ และสร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศได้ก่อน โดยขณะนี้โรงแรมขนาดใหญ่ยังคงรอดูทิศทางก่อนว่าทุกอย่างจะกลับมาคลี่คลายตัวได้มากกว่านี้ในช่วงใด เพื่อดูทิศทางว่าการเดินทางจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงใด รวมถึงไทยจะเปิดพรมแดนให้เครื่องบินสามารถทำการบินได้อีกครั้งช่วงใด โดยเชื่อว่าหลังจากเห็นสัญญาณชัดเจนแล้ว ผู้ประกอบการจะกลับมาเปิดอีกครั้ง ซึ่งเบื้องต้น

คาดว่าว่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ที่ทุกโรงแรมกลับมาเริ่มต้นให้บริการตามปกติ” นางศุภวรรณกล่าว

นายกฯตั้งคณะกก.ขับเคลื่อน 5G

แหล่งข่าวจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 133/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ คือ เพื่อให้การบริหารจัดการการขับเคลื่อน 5G ทั้งระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการและเป็นเอกภาพ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันที่เหมาะสมและทัดเทียมกับนานาประเทศ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุนให้กับประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในสาขาต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ

แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับกรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.),

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, ประธานกรรมการหอการค้าไทยกรรมการ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย, ประธานสมาคมนักวิจัยเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย, ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานกรรมการแต่งตั้งจำนวน 5 คน

เปิดบทบาทคณะกรรมการ 5จี

แหล่งข่าวกล่าวว่า ขณะที่ปลัดกระทรวงดีอีเอสเป็นกรรมการและเลขานุการ, รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ, เลขาธิการ

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ส่วนอำนาจและหน้าที่กรรมการชุดดังกล่าว ประกอบด้วย 1.กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทยในส่วนของ การต่อยอดการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ภายหลังจากที่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมได้มีการประมูลคลื่นความถี่และมีการลงทุนขยายโครงข่ายในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานเทคโนโลยี 5G ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการกำหนดทิศทางและนโยบายดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับการประมูลคลื่นความถี่ของ กสทช. 2.สนับสนุนการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นเพื่อนำคลื่นความถี่ไปพัฒนาให้มีการใช้งานเทคโนโลยี 5G หรือรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ 3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และ 4.ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

“ทางสำนักงานปลัดกระทรวงดีอีเอสจะเป็นผู้อำนวยการควบคุมในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการคณะ

มติชน
กรอบนำ

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 21 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15411

หน้า: 1 (ขวา), 9

Col.Inch: 109.92 Ad Value: 120,912

PRValue (x3): 362,736

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ออมสิน'ตามหา3แสนรายถูกเงิน กระทปโควิด-จีตตอกอนเสี่ยสิทธิ

อนุกรรมการคณะทำงานและคณะที่ปรึกษา
ตามคำสั่งนี้ ส่วนการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือคณะที่ปรึกษา
ที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 หรือ
ตามระเบียบทางราชการแล้วแต่กรณี ตั้งแต่
บัดนี้ เป็นต้นไป” แหล่งข่าวกล่าว

ทีมเศรษฐกิจทันสมัยปป.ลงพื้นที่จันทบุรี เชื่อมกลไกพาณิชย์-เกษตร..แก้ราคาผลผลิตตกต่ำ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ชาวสวนผลไม้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จนผลผลิตล้นตลาด ส่งออกไม่ได้ นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย จึงได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พบหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนล้ง และตัวแทนเกษตรกรชาวสวนผลไม้ เพื่อหารือร่วมกันเร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ หลังได้รับการร้องขอจาก นายชรัตน์ เจริญชูร อดีตผู้สมัคร ส.ส. จันทบุรี เขต 3 คณะทำงาน รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ ให้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรในพื้นที่ โดยเฉพาะมังคุด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายปริญญ์ กล่าวว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรมีปัญหาทั้งในและต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ดูแลด้านสินค้าเกษตร ทั้งกระทรวงพาณิชย์ ที่รับผิดชอบด้านการตลาด และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลด้านการผลิต ที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผนการผลิตไปจนถึงมีผู้บริโภค โดยได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตัวแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ พาณิชย์จังหวัด รวมถึงผู้ประกอบการค้าผลไม้จังหวัด และตัวแทนชาวสวนผลไม้ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค แนวทางการกระจายผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีไปตลาดต่างประเทศและในประเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ เพื่อเป็นการช่วยกระจายผลผลิตให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากในขณะนี้เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี กำลังประสบปัญหาเรื่องสินค้าเกษตรล้นตลาด โดยเฉพาะมังคุด จึงใช้กลไกของคณะกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรที่ตนเป็นประธาน และมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน



นโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพื่อประสานงานกันทั้งภายในกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ในการหามาตรการช่วยชาวสวน โดยกระทรวงเกษตรฯ จะช่วยชี้เป้าเกษตรกร ส่วนกระทรวงพาณิชย์ช่วยหาทางระบายสินค้า อาทิ เปิดช่องทางบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Lazada Shopee JD ThailandPostMart ที่ได้รับร่วมโครงการออนไลน์ช่วยประชาชน ให้เกษตรกรได้ขายผลไม้ที่ประชาชนพร้อมเดลิเวอรี่มา โดยรับสินค้าได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำตามสะดวก โดยแพลตฟอร์มเหล่านี้จะไม่คิดค่าบริการในการโพสต์สินค้า และช่วยโปรโมต และให้สหกรณ์ทั่วประเทศช่วยรับซื้อและกระจายสินค้า

หลังจากนั้น นายปริญญ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ดูสวนผลไม้ เข้มชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่ศิลาทอง ในเขต อ.เขาคิชฌกูฏ เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนเกษตรกร โดยทีมเศรษฐกิจทันสมัย จะเป็นตัวกลางในการช่วยประสานกระจายสินค้าเกษตรทั่วประเทศผ่านตัวแทนสหกรณ์ ห้างสรรพสินค้า และการขายออนไลน์ รวมถึงช่วยพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว

นอกจากนี้ยังได้มีการพบปะกับกิจการขนาดใหญ่ เพื่อขอความ

ร่วมมือในการช่วยสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรชุมชน โดยเฉพาะชาวสวนมังคุด โดยได้รับการตอบรับที่ดีและได้ช่วยซื้อในราคาที่ดีขึ้นลดต้นทุนในวันรุ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้พูดคุยกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ สมาชิกหอการค้า เพื่อหารือแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มในระยะยาว เช่น การท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร การพัฒนาสินค้าชุมชนและการหาช่องทางกระจายใหม่ ๆ เป็นต้น

“การลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนอกจากไปรับฟังปัญหาแล้ว ส่วนหนึ่งจะเป็นการมองหาสินค้าจากชุมชนมาจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในชุมชน รวมถึงเอสเอ็มอีที่ผลิตสินค้าออกมาแล้วจำหน่ายไม่ได้ ภายใต้โครงการ เราทำได้ หรือ We can do it! ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนและเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือ โดยจะมีบริษัท โลเคิลอไลค์ igitalk เพื่อสังคมที่เน้นช่วยชุมชน เป็นผู้จัดหาสินค้าชุมชนมาร่วมแจกจ่าย และใช้ สินค้าพัฒนา ซึ่งมีความพร้อมและมีประสบการณ์ในการระดมทุนช่วยเหลือสังคมเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนออนไลน์หรือคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) โดยผ่านมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เมื่อระดมทุนสำเร็จ ในเฟสแรกตั้งเป้าระดมทุน 1 เดือน และจะแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนไม่น้อยกว่า 10,000 ครัวเรือน ผ่านเครือข่ายสาขาพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยผู้ที่สนใจสนับสนุนโครงการสามารถแอดไลน์ไอดี @prinnp และทักแชตมาได้” นายปริญญา กล่าว.

ทีมข่าวภูมิภาค

กรม.ไฟเขียว'บินไทย' ฟื้นฟูกิจการ หลุดเป็น'รัฐวิสาหกิจ' รมต.ไวขอเวลาปีกลับมาผงดอีกครั้ กรมส่งเสริมฯยัน82สหกรณ์หนีไม่สูญ

กรม.มีมติให้การบินไทยฟื้นฟู
กิจการโดยกระบวนการศาลล้ม
ละลายกลาง "บิกตู" รับผิดชอบ
ลำบาก แต่คิดว่า ♦อ่านต่อหน้า 11

'บินไทย'

□ ต่อจากหน้า 1

ดีที่สุด ขอให้ทุกคนคิดว่าการบินไทยช่วยสร้าง
ชื่อเสียงและรายได้ให้คนไทยข้ามแนวทางนี้ดี
กว่าล้มละลาย พนักงาน 20,000 ราย ไม่นอน

ลอยแพ การบินไทยยังอยู่ได้ "อุตสาหกรรม" จ่อตัด
ถขายหุ้นบินไทยในสัปดาห์นี้ลดสัดส่วนคลัง
ถือหุ้นเหลือ 47% และจะฟื้นฟูสภาพรัฐวิสาหกิจ
ยอมรับคลังขาดทุนบ้างแต่จะคุ้มค่าในอนาคต
"ศักดิ์สยาม" ย้ำไม่ฟื้นฟูรวมปี 63 บินไทยมี

หนี้ร่วม 2 แสนล้านบาท เมื่อศาลรับคำร้องฟื้นฟู
บริษัทจะได้หยุดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยลด
ทั้งหมด แต่คมนาคมเตรียมเสนอรายชื่อผู้ร่วม
ทำแผนฟื้นฟูแล้วหวังออกจากการฟื้นฟูได้ใน
1 ปีถ้าไม่มีโควิด ประชาชนสหภาพแรงงานรับ



▲ ฟื้นฟูบินไทย...นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม แลก
กรม.เห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากสถานะการเงินเข้าขั้นวิกฤติ ทำให้สิ้นสภาพ
รัฐวิสาหกิจในทันที โดยจะตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาให้ได้ใน 1 ปี

สภาพการถูกถอดจากเป็นรัฐวิสาหกิจด้าน สหกรณ์ที่การบินไทยถูกหนีขั้นดี ขอสมาชิกอย่าตื่นตระหนกตอนเงินแต่ตัวแทนบาง สหกรณ์อยากให้รัฐบาลค้ำประกันหนี้บินไทย 4.2 หมื่นล้าน ให้สหกรณ์แทน

◆ การบินไทยต้องเข้าแผนฟื้นฟู

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.ม.ว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะ รัฐมนตรี (ครม.) ถึงแนวทางแก้ปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้การบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการโดยผ่าน กระบวนการศาลล้มละลายกลาง เรื่องดังกล่าว ถือเป็นมติที่ตัดสินใจที่อยากลำบากแต่เป็นการ ตัดสินใจที่รู้ว่าจะช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของ ประเทศชาติและประชาชนทุกคนได้อย่างไร มี 3 ทางเลือก คือ 1.หาเงินให้การบินไทย 2. ปล่อยให้เข้าสู่สถานะการล้มละลาย และ 3. เข้าสู่ กระบวนการฟื้นฟูของศาล ซึ่งที่ประชุมคณะ กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และ ครม. แล้ว ทุกคนตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ ที่ 3 เชื่อว่าดีที่สุดโดยจะมีขั้นตอนการดำเนินการ อีกหลายขั้นตอน อยากให้ทุกคนกลับไปคิดว่า เรามีการบินไทยเพื่ออะไร การบินไทยควรจะเป็นองค์กรที่ช่วยสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับ คนไทยรวมถึงมีความสามารถในการแข่งขันมีความ แข็งแรงในตัวเอง นี่คือพื้นฐานในการ ตัดสินใจของคนและนำมาสู่การตัดสินใจของ ครม.ในวันนี้

◆ “บิกตู”ไม่ขอปล่อยล้มละลาย

“วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องกล้าเข้าสู่ กระบวนการฟื้นฟู โดยการยื่นขอเข้า กระบวนการฟื้นฟูก่อน ภายหลังจากโควิด-19 เรา จำเป็นต้องรักษาเงินตราของประเทศไทยเอาไว้ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในวันข้างหน้า ต่อจากนี้ การที่ตัดสินใจให้การบินไทยเข้าสู่การ ฟื้นฟูโดยไม่ปล่อยให้เข้าสู่สถานะล้มละลาย เพราะไม่อยากให้พนักงานมากกว่า 20,000 คน ถูกปล่อยแพ แม้จะไม่ได้รับเงินจากรัฐบาล แต่ขอ อนุญาตให้การบินไทยเข้าสู่การคุ้มครองของศาล และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูต่าง ๆ ของศาล ซึ่ง ศาลจะพิจารณาแต่งตั้งมืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการ การฟื้นฟูการบินไทยให้กลับมาเป็น องค์กรที่ช่วยสร้างความรุ่งเรืองให้กลับ ประเทศไทยได้ ด้วยวิธีการเป็นวิธีการเดียวที่ การบินไทยจะยังคงสามารถประกอบกิจการต่อ ได้ขณะที่พนักงานการบินไทยก็จะมิงานทำต่อ

ไป นั่นคือการตัดสินใจของผมและเป็นทิศทาง ที่รัฐบาลยึดมั่นปฏิบัติกับกรณีของการบินไทย ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ นั้นก็จะกันไปตามที่ ศาลกำหนด” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

◆ คลังขายหุ้นบินไทยผันรศก.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า นายอุดม สวามาน ร.ม.ว.คลัง เรียกสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ กองทุนวายุภักดิ์ เข้าหารือสรุปแผนขายหุ้น การบินไทยของคลังให้กองทุนวายุภักดิ์ภายใน 1-2 วันนี้ เพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นจาก 51.03% เหลือ 47% และนำการบินไทยให้พ้น สภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจก่อนยื่นฟื้นฟู กิจการผ่านศาลล้มละลายกลาง จากนั้นจะเสนอ ให้คณะกรรมการกองทุนการวายุภักดิ์เห็นชอบต่อ ทันทีในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ประเด็นที่ต้องติดตามคือ ราคาขายหุ้นการบินไทยของคลังให้กองทุนวายุ ภักดิ์ คาดว่าจะขายต่ำกว่าราคาตลาดที่ปัจจุบัน อยู่ 4.50-4.70 บาท เพราะเมื่อขายไปแล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายทันที ทำให้คลัง ต้องขาดทุนทันทีไม่ต่ำกว่า 600-700 ล้านบาท จากต้นทุนที่เฉลี่ยซื้อมาถึงหุ้นละ 14 บาท

◆ คลังขาดทุนค้ำค่าในอนาคต

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 19 พ.ค. ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 4.70 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.60 บาท หรือ 14.63% จากราคา เสนอซื้อในวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 4.10บาท

นายอุดม สวามาน กล่าวว่าการเรียก สคร. เข้ามาหารือ เพื่อหาข้อสรุปว่าจะขายหุ้น ออก 3% หรือไม่ ราคาเท่าไร และขายให้ใคร โดยทั้งหมดควรจะได้ข้อสรุปเพื่อเป็นการบินไทย ออกจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ ก่อนเข้าแผนฟื้นฟู ใน พ.ร.บ.ล้มละลาย ยอมรับว่าการขายหุ้นเพื่อ ลดสัดส่วนการถือหุ้นอาจทำให้คลังขาดทุนไป บ้าง แต่เชื่อว่าจะมีความคุ้มค่าในอนาคต เนื่องจากขณะนี้แนวโน้มราคาหุ้นลดลงต่อเนื่อง แต่หากมีการทำตามแผนฟื้นฟูได้สำเร็จจะทำให้ มูลค่าการบินไทยเพิ่มขึ้นได้ และแม้จะมีการนำ การบินไทยพ้นรัฐวิสาหกิจ แต่ยืนยันว่าพนักงาน ยังคงได้รับการดูแลและมีสภาพแรงงานอยู่

◆ ฟื้นฟูแล้วจะพักชำระดอกเบี้ย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ร.ม.ว.คมนาคม เผยว่า ครม.เห็นชอบให้การบินไทยเข้าสู่ กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2543 และให้ลดสัดส่วนหุ้นของกระทรวง

การคลังในบริษัทฯ ให้เหลือต่ำกว่า 50% การ ฟื้นฟูกิจการเนื่องจากฐานะการเงินของบริษัทอยู่ใน ชั้นวิกฤติ โดย ณ สิ้นปี 62 บริษัทมีหนี้สินที่มี ภาระดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.47 แสนล้านบาท ใน จำนวนนี้เป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศ 35% และคาด การณ์ว่าหากรวมปี 63 ด้วย จะมีหนี้สินมากกว่า 2 แสนล้านบาท หลังจากนี้บริษัทฯ ต้องยื่น คำร้องขอฟื้นฟูกิจการทั้งศาลในไทย และศาล ในสหรัฐอเมริการวมทั้งเสนอตัวเองเป็นผู้จัดทำ แผนต่อศาล และตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจากับ เจ้าหนี้รวมถึงตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ ซึ่งเมื่อศาล รับคำร้อง บริษัทฯ จะได้รับความคุ้มครองตาม มาตรา 90/12 พ.ร.บ.ล้มละลายให้อยู่ในสภาวะ พักชำระหนี้ ทำให้สามารถหยุดดอกเบี้ยได้

◆ คมนาคมหากคนมาทำแผนฟื้นฟู

“จากนั้นจะต้องเจรจากับเจ้าหนี้ ทั้งใน และนอกประเทศเพื่อให้เจ้าหนี้เห็นว่าแผนฯ จะ ทำให้บริษัทกลับมาแข็งแรงต่อไปได้ อย่างไร ก็ตามในส่วนของผู้ทำแผนนั้น ศาลฯ จะเป็นผู้ จัดตั้งซึ่งนายกรัฐมนตรียอมมอบให้กระทรวง คมนาคมเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความ สามารถเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า ก่อนเสนอศาล มันใจแผนฟื้นฟูฯ จะเสร็จก่อน เดือน มิ.ย.นี้ โดยระหว่างนี้บริษัทต้องจัดหาที่ ปรีชาด้านกฎหมายและด้านการเงิน เพื่อเข้า มาร่วมจัดทำแผนด้วย กระทรวงคมนาคมกำลัง เร่งทบทวนบุคคลที่จะมาทำแผนฟื้นฟูตั้งเป้าว่า จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาคัดเลือกไม่ น้อยกว่า 15 คน ซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความ สามารถมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการบิน ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ชื่อสัตย์ สุจริต มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และปราศจาก การแทรกแซงจากบุคคลใด ในส่วนของสาย การบินไทยมั่นใจว่าจะออกจากแผนฟื้นฟูได้ ภายใน 1 ปี ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีแพร่ระบาด ของโควิด-19” นายศักดิ์สยาม กล่าว

◆ สหภาพแรงงานยอมรับสภาพ

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ในส่วนของ พนักงานนั้น ได้มอบให้นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ไปประชุมหารือร่วมกับ สหภาพแรงงานเพื่อหาทางออกภายในสัปดาห์นี้ เพื่อไม่ให้กระทบกับพนักงานของการบินไทย กว่า 2 หมื่นคน อย่างไรก็ตามปัจจุบันคณะ กรรมการ (บอร์ด) และผู้บริหาร บริษัทฯ ยังคง มีอำนาจหน้าที่เหมือนเดิม แต่เมื่อใดที่กระทรวง การคลังลดการถือหุ้นลง ศาลจะมีอำนาจพิจารณา แต่งตั้งผู้บริหารและบอร์ดใหม่ทั้งหมด

นายเศรษฐ ฝั่งเยี่ยม ประธานสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการบินไทย กล่าวว่า กรณีที่กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นเงินต้องสิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งจะส่งผลให้สภาพฯ ต้องยุติบทบาทนั้นคงต้องยอมรับและปรับเปลี่ยนการทำงานมาอยู่ในรูปแบบของสหภาพแรงงานภายใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แทน

◆ สอบขายตัวรั้วไหลเสร็จจ.ค.นี้

พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาทุจริตบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) ที่นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม แต่งตั้งขึ้น ได้เชิญนายมนตรี กลินทะ อดีตผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขายการบินไทยซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารพันธมิตรการบินและกลยุทธ์การพาณิชย์มาสอบข้อเท็จจริงและขอข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทยซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีปัญหารั้วไหลกว่าปีละ 1 หมื่นล้านบาท เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักมีการขายผ่านเอเย่นต์ไม่ได้ขายตรงเอง ทำให้มีเงินกลับมายังบริษัทน้อยกว่าที่ควรจะเป็น โดย พล.ต.ท.ชาญเทพ กล่าวต่อว่า ขณะนี้สอบไป 2-3 ปากแล้ว จะตรวจสอบการบริหารงานและปัญหาการทุจริตบริษัท ในช่วง 3 ปี คือ ระหว่างปี 60-62 เท่านั้น เพราะเป็นช่วงที่การบินไทยมีภาวะขาดทุนติดต่อกันต่อเนื่องคาดว่าจะใช้เวลาในการสอบและสรุปผลเสนอให้ นายถาวร ได้ภายใน 150 วัน หรือภายใน ส.ค.63

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการบินไทยนั้น ประสมภาวะขาดทุน 3 ปีต่อเนื่อง คือ ปี 60 ขาดทุน 2,107 ล้านบาท ปี 61 ขาดทุน 11,625 ล้านบาท ปี 62 ขาดทุน 12,092 ล้านบาท

□ อ่านต่อหน้า 12

'บิณฑไทย' □ ต่อจากหน้า 11

◆ สหกรณ์จ่อสำรองสภาพคล่อง

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย แถลงแนวทางช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์ 82 แห่งที่ลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) ร่วมกับ พล.ท.วีระ วงศ์สรรค์ ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งว่าเตรียมสำรองสภาพคล่องทางการเงินและร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ เป็นเครือข่ายพร้อมเข้าช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง โดยย้ำว่า จะไม่ปล่อยให้สหกรณ์ออมทรัพย์ใดเผชิญวิกฤติแต่เพียงลำพังสำหรับสถานะทางการเงินของ ชสอ. ณ วันที่ 18 พ.ค. ได้สำรองสภาพ

คล่องไว้ 21,754.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.23 ของเงินรับฝากและตัวสัญญาใช้เงินซึ่งรวมทั้งสิ้น 119,324.92 ล้านบาท

◆ ยืนยันบินไทยจ่ายหนี้ตามนัด

นายปรเมศวร์กล่าวว่า ชสอ. ลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย 1,911 ล้านบาท คิดเป็นเพียง 1.25% ของสินทรัพย์รวมทั้งมีอยู่ 153,799.93 ล้านบาท โดยมีกำหนดครบชำระในช่วงปี 2563-2575 ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้ ชสอ. ยังได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนด และตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แถลงข่าวเมื่อวันที่ 15 พ.ค. มีข้อมูลว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ไปถือหุ้นกู้ในการบินไทยรวม 82 สหกรณ์ เป็นหุ้นกู้ 81 สหกรณ์ เป็นมูลค่า 42,000 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์เหล่านี้มีสินทรัพย์รวมกัน 1.77 ล้านล้านบาท ชสอ. ขอยืนยันว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มนี้เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มาก และมีฐานะการเงินที่มั่นคงสูง ปริมาณหุ้นกู้ที่ลงในบริษัทการบินไทยต่อสินทรัพย์แล้วอยู่ที่ 3.61% ของสินทรัพย์รวมทั้งนั้นเป็นสัดส่วนน้อยมาก ชสอ. มั่นใจและเชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ยงขาดทุนจากการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปีนี้และจะส่งผลต่อกำไรสุทธิและเงินปันผลไม่มากนัก ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ยืนยันว่ามีมาตรการรองรับไม่ให้เกิดผลกระทบมากนักไว้แล้ว

◆ ขอรัฐค้ำประกันสหกรณ์แทน

“แผนฟื้นฟูอาจต้องดำเนินการตามที่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้และศาลซึ่ง ชสอ. ในฐานะศูนย์กลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมดเราพร้อมที่จะเป็นแกนกลางเพื่อรวมพลังสามัคคีให้มีค้ำประกันหนึ่งเดียวเนื่องจาก ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นเจ้าหนี้ถึง 42,000 ล้านบาทเกือบ 20 % ของหนี้ทั้งหมดในบริษัทการบินไทยเราควรมีอำนาจสำรองแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ยืนยันว่า ขณะนี้ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 82 แห่งยังไม่ได้เกิดความเสียหายใด ๆ ขอให้สมาชิกไม่ต้องกังวลหรือตื่นตระหนก เราได้จัดเตรียมแผนสำรองเงินสภาพคล่องไว้เพียงพอตลอดเวลาเพื่อรองรับกรณีที่สมาชิกบางส่วนจะถอนเงินออกไปแต่ขอให้สมาชิกพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากการแก้ปัญหาของบริษัทการบินไทยจะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์เจ้าหนี้้น้อยมาก” นายปรเมศวร์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทน 82 สหกรณ์ได้เรียกร้องให้ ชสอ. ออกแถลงการณ์ยืนยันที่จะช่วยเหลือสถานะการเงินอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมกรณีรองรับคนแก่ถอนเงินทุกครั้งที่มีข่าว และ

ให้ ชสอ. เน้นย้ำ ประเด็นหนี้หุ้นการบินไทยแค่ 3.6% ของทรัพย์สินเพื่อให้มีไม้ค้ำช่วยอีกทั้งต้องการให้ ส.ม.น.ย. ไทยเศรษฐกิจ รมช. เกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวเรื่องมาตรการรองรับจะเป็นผลบวกต่อสหกรณ์ หลักเกณฑ์การสำรองหนี้สงสัยจะสูญกรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรทำให้เป็นรูปธรรม ขอให้รัฐบาลกันเงินไว้ค้ำประกันเงินกู้ 42,000 ล้านบาท เพื่อมีหลักประกันความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน

◆ ชีตสมาชิกสหกรณ์เริ่มมั่นใจขึ้น

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หนี้การบินไทยในปี 63 ครบกำหนดชำระ 21 สหกรณ์วงเงินกว่า 1 พันล้านบาท ชำระในเดือน ส.ค.-ก.ย. แต่ถ้าศาลรับค้ำประกันทุกก่อนจะไปอยู่ในแผนฟื้นฟูและถูกชำระหนี้ใหม่ตามแผนฟื้นฟูจากนั้นสหกรณ์จะกำหนดทำที่ในการเข้าไปขอรับชำระหนี้จากการบินไทยเมื่อถึงเวลานั้นความเสียหายจะไม่เกิดกับสหกรณ์แน่นอน ยกเว้นแต่แผนฟื้นฟูใหม่ของการบินไทยผิดรับชำระหนี้ ในส่วนของสถานะทางการเงินของสหกรณ์ยังไม่ได้รับผลกระทบเป็นหนี้ที่ยังไม่สูญอยู่ในแผนฟื้นฟูของการบินไทย ซึ่งมีโอกาสได้รับการชำระคืน วันนี้สมาชิกตกใจเพราะอาจกระทบต่อสภาพคล่องในระยะสั้นจึงแหกกับถอนเงิน แต่หลังจากมีการสื่อสารกันแล้วการถอนเงินฝากก็ลดลงไปอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าสมาชิกมีความมั่นใจแล้ว

◆ เปิดแผนแนวทางชำระหนี้

นายพิเชษฐกล่าวว่า แนวทางขอรับชำระหนี้ดังนี้ 1. การรับชำระหนี้เต็มจำนวน และงวดชำระถ้าคืนเงินและงวดชำระเท่าเดิมจะไม่กระทบต่อสภาพคล่องและสถานะทางการเงิน 2. หากรับชำระหนี้เต็มจำนวนแต่ขยายเวลางวดชำระออกไปบ้างจะไม่กระทบต่อสถานะและผลการดำเนินงานแต่จะกระทบต่อสภาพคล่องบางส่วนที่หนี้ถูกยึดออกไป 3. หากต้องเสริมค้ำบางส่วนจะกระทบต่อหนี้ของสหกรณ์ สภาพคล่องและการดำเนินงานทั้งหมด 4. ถ้าแปลงหนี้เป็นทุน ต้นทุนสหกรณ์จะไม่หายไปจะอยู่ในส่วนที่เป็นทุนส่วนผลตอบแทนจะได้รับจากผลประกอบการของการบินไทย สภาพคล่องจะได้รับผลกระทบบ้างแต่เชื่อว่าสหกรณ์มีขนาดใหญ่สามารถนำสภาพคล่องอื่นมาดำเนินการเองได้ แนวทางแผนฟื้นฟูของรัฐบาลเป็นผลดีกับสหกรณ์ทั้ง 82 แห่ง เพราะหากให้ยื่นล้มละลายสหกรณ์ทุกแห่งจะมีปัญหา เงินทั้งหมดจะหายไป.

กระจก 8 หน้า

เลือนคดีถ้า "วิชัย" คินถิ่น

ในที่สุด "นายวิชัย โภชนกิจ" อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้กลับ "คืนรัง" มาเกษียณอายุราชการสิ้นเดือน ก.ย.นี้ ที่กรมการค้าภายใน

หลังจาก "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งเมื่อวันที่ 14 พ.ค.63 ให้กลับมาปฏิบัติราชการที่กรมการค้าภายในตามเดิม จากก่อนหน้านี้ ได้สั่ง "ดึงฟ้าผ่า" ให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.63 พร้อมสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการกักตุนหน้ากากอนามัยด้วย

ทำให้ "นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร" ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการกักตุนหน้ากากอนามัย 2 ชุด โดยชุดแรก "นายสุพัต อ่องแสงคุณ" รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และชุด 2 "นายอนันต์ สุวรรณรัตน์" ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

ผลสอบชุดแรกแม้พบข้อบกพร่องในการบริหารจัดการหลังเวลาราชการที่ไม่มีข้าราชการเข้าโรงงานแล้วอาจทำให้เกิดช่องโหว่ให้โรงงานแอบเอาไปขายให้กับใครก็ได้ ไม่มีใครทราบ

แต่ผลสอบชุด 2 ไม่พบการบริหารจัดการบกพร่อง ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายให้อำนาจไว้และกรมการค้าภายใน ไม่ได้บริหารจัดการหน่วยงานเดียวยังมีหน่วยงานอื่นร่วมด้วย ซึ่งถือว่ามี การถ่วงดุลการบริหารจัดการ ไม่ได้เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

จากนั้นนายบุญฤทธิ์ได้สั่งให้ยุติเรื่อง พร้อมส่งผลสรุปไปให้สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน และภายหลังผลสรุปดังกล่าวส่งถึงมือ "นายวิชัย เครืองาม" รองนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็ได้ตั้งเรื่องเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาส่งตัวนายวิชัยกลับกรมการค้าภายในทันที นำมาซึ่งคำสั่งลงวันที่ 14 พ.ค.63 ส่งตัวคืนสังกัดเดิม

สำหรับคำสั่งวันที่ 14 พ.ค.63 ระบุว่า ภายหลังจากกระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วและผลการสืบสวนระบุว่า การบริหารจัดการหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายในเป็นการดำเนินการภายใต้วิสัยและพฤติการณ์ที่จะกระทำได้ในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เร่งด่วน

แม้มีข้อบกพร่องบางส่วน แต่ไม่ถึงขนาดเป็นความผิดวินัย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้รับทราบผลการสืบสวนข้อเท็จจริงและให้ยุติเรื่องแล้วนั้น

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและเพื่อให้การบริหารจัดการภายในของกรมการค้าภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 80/2563 ลงวันที่ 15 มี.ค.63 และให้นายวิชัย ตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) กลับไปปฏิบัติราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ถือว่าดราม่ากักตุนหน้ากากอนามัยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จบเพียงแค่นี้ คนไม่ได้ทำผิด ย่อมเป็น "ผู้บริสุทธิ์" เสมอ!!

แต่ต้องติดตามต่อว่า การฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย ที่นายอัจฉริยะ เรื่องรัตนพงศ์ ฟ้องร้องหลายบุคคลนั้น จะจบอย่างไร??

พินนี่เอส

ศธ.เล็งจ้างครูผช.ชั่วคราวหมื่นคน

●ควัก540ล.ช่วยคนตกงานจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมรับทราบตามที่ ศธ. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือเรื่องนมโรงเรียนร่วมกัน เพื่อแจกนมนักเรียนในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม-30 มิถุนายน เนื่องจากขณะนี้นักเรียนไม่ได้รับนมโรงเรียน เพราะเลื่อนเปิดภาคเรียน โดยทั้ง 3 กระทรวงได้หารือร่วมกันมีข้อสรุปว่าจะแจกนมโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนโดยขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่บริหารจัดการแจกนมโรงเรียนต่อไป

นายณัฏฐพลกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมหารือเรื่องการใช้งบประมาณของแต่ละกระทรวงมาช่วยเหลือผู้ไม่มีงานทำ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 โดยการจ้างงานนั้นจะต้องตรงกับความต้องการของแต่ละกระทรวงด้วย ส่วน ศธ.ต้องการบุคลากรในส่วนของปฐมวัย ที่สัดส่วนการดูแลระหว่างครูกับนักเรียนจะต้องปรับ หากให้เด็กปฐมวัยเรียนที่โรงเรียน จากการคำนวณคร่าวๆ จากเดิมที่มีอัตรานักเรียนต่อครูอยู่ที่ 20:1 ต้องปรับเหลือ 7:1 เป็นต้น

“ศธ.ต้องศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อ

หาบุคลากรเป็นผู้ช่วยครู เพราะต้องการให้คนมีงานทำ โดยอาจกลับไปดูคนที่สอบผ่านครูผู้ช่วยในส่วนของปฐมวัยที่ได้ขึ้นบัญชี แต่ไม่สามารถบรรจุได้ เพราะข้ามจังหวัด โดย ศธ.จะเสนอให้บุคคลเหล่านี้พิจารณาว่าหากมีการจ้างงานข้ามจังหวัดอยากมาทำงานหรือไม่ แต่จะเป็นการทำงานชั่วคราว โดยมีงบประมาณรองรับ 540 ล้านบาท ได้รับค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน เบื้องต้น ศธ.วางแผนจ้าง 10,000 อัตรา โดยจะต้องเฉลี่ยและสำรวจความต้องการของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ก่อนถึงจะวางแผนจ้างงานต่อไป” นายณัฏฐพลกล่าว



“หวานมาจากชม สุขมา จากทุกซ์” ■□ แม้ว่าไวรัส เชนมต “โควิด-19” จะจางลง แต่สิ่งที่ต้องย้ำเตือนเรื่องวัน ระยะเวลา อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อ ชาติ สู้กันต่อไปครบพี่น้องชาวไทยและชาวโลก ■□ คลายล็อก เฟส 2 ห้างเปิด โรงยิมก็เริ่มให้เข้าไปใช้บริการ ส่วนฟุตบอลไทยลีก ยังไม่กล้าเสี่ยง “บิกออด” พล.ต.อ.สมยศ ทุมพันธุ์ม่วง นายกสสมาคมฯ ตั้งการ์ดเอาไว้เหนียวแน่น ช่วงนี้ยังเดินหน้าเตรียมแผนให้ฟุตบอล ลีกในไทยจะกลับมาดวลแข้งกันอีกครั้ง ■□ ส่วนฟุตบอลบุนเดสลีกา ของเยอรมนีกลับมาดวลแข้งกันแล้ว คนกีฬาไม่เหงา วันที่ 26 พ.ค. ทีพีทีวี ยิ่งสดให้ชมคูบี๊กแมตซ์ “เสือเหลือง” ดอร์ทมุนด์ เปิดรับ ดวล “เสือใต้” บาเยิร์นมิวนิก เริ่มถ่ายเวลา 23.30 น. “น้องออย”



สมพร ใช้บางยาง



พล.ต.อ.สมยศ

สลิดา ที่มกุล สาวคน ชัยนของค่าย ทีพีทีวี ช่อง 36 ฝากกระจาย ชาว ■□ กลุ่มคนที่ ชอบออกกำลังกาย ตอนนี้ทั้งกรมพละที่มี ดร.สันติ ป้าหวาย เจ้าของพื้นที่และ ที่หัวหมาก ก็เปิดให้ ประชาชนเข้าไป ออกกำลังกายแล้ว ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. วางมาตรการเข้ม มีการตรวจ วัดไข้ และเปิด-ปิดเป็นเวลา ■□ นั่งมองสระน้ำทุกวัน ทันทีที่คลาย ล็อกเปิดสระว่ายน้ำ “เงือกอุ้ม” ณัฐฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง นักว่ายน้ำ น้ำทีมชาติไทยยิ้มได้แล้ว เพราะจะได้ลงสระฟิตซ้อม ■□ เช่นเดียวกับ สโมสรบึงฉลือ ที่หัวหมาก ก็เปิดให้นักกีฬาเข้าไปฝึกซ้อมได้แล้ว

“ป่าหวอน” สงวน โฆษะวินทะ นายกสสมาคมฯ ไปนั่งคุมเข้มวาง มาตรการเว้นระยะห่างและตรวจวัดไข้ นักกีฬาอย่างใกล้ชิด ■□

การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ส่งผลกระทบ อย่างจัง “เจ้าสัวแดง” พันธุ์เลิศ ไบหยก บอลใหญ่ไบหยกกรุ๊ป ปวดใจ โรงแรมหลาย แห่งต้องปิดชั่วคราว เสือเจ็บไม่ร้อง แม้ ปกตินั่งนับเงินทุกวัน ณ วันนี้ไม่มีเงินให้ นับ แต่หัวใจเกินร้อย



พันธุ์เลิศ ไบหยก



ณัฐฐานันตร์

เลียดนักกีฬาเต็มตัว นั่งวางแผนเตรียมกลับมาลุยใหม่แบบติด เทอร์โบ ■□ ทุ่มเทให้กับการเล่นทีมชาติ “เพียว” อัจฉราพร คงยศ นักตบลูกยางสาวไทยและสังกัดสโมสร สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค สอบผ่านได้ไปลุยศึกลูกยางอาชีพ “โตโว วิ-ลีก” ของเกาหลีใต้ ถ้าได้ไปเล่นจริงก็จะเป็นสาวไทยคนแรกที่จะได้ไปเล่นลีกอาชีพ ที่แดนโสม ■□ พรุ่งนี้ (22 พ.ค.) ครอบครั้ว คุณกิจ พฤษะฐะอุ่ม อดีตนายกิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาบอลเลย์บอลฯ จะนำกระดุกไป ลอยอังคารที่ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ ขณะที่ สมพร ใช้บางยาง นายกสสมาคมฯ รอให้สถานการณ์โควิดคลี่คลาย จะจัดกิจกรรม ระลึกถึง คุณกิจ พฤษะฐะอุ่ม ผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการบอลเลย์บอล ไทย ■□ กำหนดสวดพระอภิธรรม คุณพ่อพิชญ พงษ์เพียรชอบ บิดาของ สุทธิ พงษ์เพียรชอบ ที่ปรีภษาธรรมันตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ที่วัดเพลงกลาง เขตตลิ่งชัน กทม ตั้งแต่วันที่ ถึง 23 พ.ค. เวลา 19.00 น. และรุ่งขึ้น 24 พ.ค. เวลา 17.00 น. ฌาปนกิจ ■□

อารักษ์